



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1



⚠️ **เข้าคิวเนืองแน่น** ชาว จ.สมุทรสาคร ต่างทยอยเดินทางมาขอหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกเขตจังหวัดกันอย่างเนืองแน่น ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร จนเกิดความวุ่นวายตลอดทั้งวัน ทำให้นายณัฐภัทร เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ต้องออกมาชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นเพื่อลดความตึงเครียด.



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1

‘หมอทวีศิลป์’ขอโทษ ปากไวทำเข้าใจผิดหมอชนะ

ติดเชื้อเพิ่ม305-กับอีกศพ
คนรั้งจังหวัดก่อคิวโกลาหล
ขอเอกสารออกนอกพื้นที่

“หมอทวีศิลป์” ทำป่วน หลังแถลงสถานการณ์โควิด-19 หากใครติดโควิด-19 และไม่โหลดแอป “หมอชนะ” ในโทรศัพท์มือถือ จะมีความผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เล่นเอาประชาชนหัวร้อนกันทั่วประเทศ จนหมอคนดังต้องออกมาแถลงขอภัยที่ทำให้เข้าใจผิด

★ มีต่อหน้า 9



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 9)

‘หมอทวีศิลป์’ ☆ ต่อจากหน้า 1

ไม่มีเจตนาให้แตกตื่นแค่ขอความร่วมมือให้ใช้แอปเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด หากใครไม่มีโทรศัพท์มือถือ ขอให้จดบันทึกข้อมูลด้วยลายมือก็ได้ ด้านนายกฯ โย้สื่อเขียนข่าวทำให้คนตกใจ ชาวบ้าน 5 จังหวัดพื้นที่สีแดงแห่มาขอหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกพื้นที่กันล้นหลามเพราะกลัวมีความผิด โกลาหลวุ่นวายกันทั้งวัน อากาศ ผวจ.สมุทรสาครดีขึ้น จนใกล้ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้ว

คนไทยมีความเครียดกับปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่แล้ว แต่ยังคงมาเรียกด่านจากการที่ไม่ได้โหลดแอป ‘หมอชนะ’ ภายหลังโฆษกสคบ. ระบุในการแถลงข่าวประจำวันวันที่ 7 ม.ค.ว่า หากมีผู้ป่วยโควิด-19 ติดเชื้อไวรัสอันตรายนี้แล้วไม่ได้โหลดแอปหมอชนะจะถือว่าผู้นั้นละเมิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ขณะที่ ‘อนุทิน’ เบรก ‘ทวีศิลป์’ ยันไม่โหลดแอปหมอชนะ ไม่ผิด พ.ร.ก.

★ ติดเชื้อใหม่ยังพุ่ง 305 ราย ดับ 1 ศพ

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 7 ม.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก สคบ. แถลงถึงสถานการณ์โควิด-19 ในไทยว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 305 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 193 ราย ค้นหาเชิงรุกในแรงงานต่างด้าว 109 ราย เดินทางจากต่าง

ประเทศ 1 ราย อยู่ในสถานกักตัวของรัฐ 2 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 9,636 ราย หายป่วยสะสม 4,521 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน เป็นชายไทย อายุ 88 ปี มีโรคประจำตัวคือมะเร็งปวยติตติงอยู่แต่ติดเชื่อมาจากลูกชาย มีประวัติไปพื้นที่เสี่ยงในจ.ระยอง โดยวันที่ 22 ธ.ค. ลูกชายไปเยี่ยมแล้วพบว่าติดเชื้อภายหลัง จึงเข้ารับรักษาที่ รพ.ระยอง

★ บ่อนไก่พาดน 8 จว.ติดเชื่อเพียบ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า ต่อมาวันที่ 2 ม.ค. ชายไทยอายุ 88 ปีมีอาการไข้มีเสมหะ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 3 ม.ค. จากนั้นมีอาการมากขึ้นและเสียชีวิตในวันที่ 6 ม.ค. ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 67 คน ส่วนสถานการณ์โลก มีผู้ติดเชื้อสะสม 87,636,539 ราย เสียชีวิตสะสม 1,890,791 ราย จากการวิเคราะห์ข้อมูลการกระจายตัวของผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับบ่อนไก่ จ.อ่างทอง มีทั้งสิ้น 88 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่ จ.อ่างทอง 50 ราย พระนครศรีอยุธยา 15 ราย สุพรรณบุรี 13 ราย ลพบุรี 6 ราย สิงห์บุรี 4 ราย และยังได้รับรายงานว่า ขณะนี้ จ.บุรีรัมย์ ที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ไขแตกแล้ว

★ ไม่มีแอปหมอชนะถ้าติดโควิดเจอคุก

นพ.ทวีศิลป์กล่าวด้วยว่า วันที่ 6 ธ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รว.ว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.สคบ. ได้ออกข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา 9

ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 17 เป็นข้อกำหนดที่เข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังโรค โดยยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคเคร่งครัดขึ้น ทั้งการรักษา ระยะห่างสามหน้ากอนามัยล้างมือการวัดอุณหภูมิร่างกาย การติดตั้งแอปพลิเคชันที่กำหนด รวมถึงสนับสนุนให้ใช้แอปพลิเคชัน ‘หมอชนะ’ ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน ‘ไทยชนะ’ มาตรการตรงนี้อาจเข้มข้นมากขึ้น ที่ประชุม สคบ.ชุดเล็กได้หารือกันว่าต่อไปใครติดเชื้อโควิด-19 ถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบว่าติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะ จะถือว่าละเมิดข้อกำหนดตามประกาศฉบับที่ 17 นี้คือสิ่งที่เราจะค่อยๆเข้มข้นอีกทั้งยังเป็นการยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่ 5 จังหวัด จะต้องมีการตรวจสอบ ควบคุมการใช้เส้นทางคมนาคมเข้าและออกพื้นที่ เพื่อคัดกรองการเดินทาง สำหรับบุคคลที่จะประสงค์เดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต้องแสดงเหตุผลจำเป็น แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่

★ ตั้งด่านตรวจเพื่อให้นักไม่ยอมการเดินทาง

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ยืนยันการตั้งจุดตรวจตามเส้นทางต่างๆ ไม่ใช่การปิดกั้นการสัญจรทั้งหมด แต่เป็นการสร้างความไม่สะดวกในการเดินทางเพื่อให้ประชาชนเดินทางลดลง ขณะเดียวกันในประกาศ



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 9)

ดังกล่าวยังให้ดำเนินการปราบปรามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนย้ายแรงงานต่างประเทศ การปล่อยปลະละเลยการปฏิบัติหน้าที่ เอื้ออำนวยหรือสมรู้ร่วมคิดให้มีการเปิดบ่อนการพนัน เป็นต้นต่อที่ทำให้เกิดโรคจนส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรง โดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งตรวจสอบและนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

★ ปกปิดข้อมูลเดินทางมีความผิด
 นพ.ทวีศิลป์กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทาง หรือข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนโรค เป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไปอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นความผิดตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ นอกจากนี้ให้ สปม. กวดขันเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย ตอนนี้อยู่ขอความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกคนว่า ตอนนี้มีโทษแรงกว่าเดิม อีกทั้งสนับสนุนให้สร้างการมีส่วนร่วมการตรวจสอบของประชาชนที่หากพบเบาะแสแจ้งมาเพราะตอนนี้ละเว้นไม่ได้แล้ว

★ เข้าออก 5 จว. ต้องมีหนังสือรับรอง
 นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า หลังมีประกาศดังกล่าวออกมา ศบค.มท. ได้มีหนังสือไปยังผวจ. ทุกจังหวัด

และปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ตั้งด่านสกัดการเดินทางเข้าและออกพื้นที่ ทั้งเส้นทางข้ามจังหวัด สายหลักและสายรองตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อลดปริมาณการเดินทางประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดเดินทางข้ามเขตจังหวัด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ เข้ารับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค และในพื้นที่ 5 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต้องมีข้อปฏิบัติ ดังนี้ ต้องตรวจวัดอุณหภูมิสังเกตอาการผู้เดินทาง สอบถามความจำเป็นและสถานที่ปลายทาง ตรวจสอบการติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะของผู้เดินทาง ตรวจสอบเอกสารรับรองความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ และบันทึกข้อมูลการเดินทาง

★ ลดการเดินทางเท่ากับลดโรค
 โฆษก ศบค. กล่าวอีกว่า ส่วน 28 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องปฏิบัติเหมือนกับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพียงแต่ลดเรื่องเอกสารรับรองความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ขณะที่อีก 49 จังหวัด ต้องปฏิบัติ 2 ข้อคือ ต้องตรวจวัดอุณหภูมิสังเกตอาการผู้เดินทาง สอบถามความจำเป็นในการเดินทาง ยอมรับว่าทำให้ยุ่งยากมากขึ้นแต่ไม่หนักถึงขั้นห้ามเดินทาง ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการออกมาตรการให้พนักงานทำงานที่บ้านเพื่อช่วยลดการเดินทางเท่ากับการลดโรคย้ำว่าถ้า

ท่านป่วยแล้วมีแอปพลิเคชันหมอชนะ ถือว่าไม่มีความผิด รักษาฟรี แต่ถ้าป่วยแล้วไม่มีแอปพลิเคชันดังกล่าวจะสร้างความยุ่งยากในการสอบสวนโรคต่อไปจะมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ

★ วอนอยู่บ้าน-ทำงานที่บ้านดีกว่า
 เมื่อถามถึงการขอเอกสารเดินทางข้ามจังหวัดของพื้นที่ 5 จังหวัด นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ไม่ต้องไปถึงจังหวัด อยู่ในตำบลอำเภอ หมู่บ้าน ก็สามารถให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ หรือแม่แต่นายจ้าง ภาคเอกชน สามารถนำแบบฟอร์มจากกระทรวงมหาดไทยแล้วนายจ้างก็สามารถออกให้ได้ ขอให้มีความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น ขอให้คิดแล้วคิดอีกในการที่จะออกจากบ้าน ขอให้อยู่บ้านดีกว่าและถ้าทำงานอยู่ที่บ้านได้ก็ขอให้ใช้แทน

★ เล็งหาพื้นที่ทำ รพ.สนามทุกจังหวัด
 เมื่อถามว่าจำเป็นต้องแสดงไหมไลน์ผู้ป่วยนั้นหรือไม่เพราะบางพื้นที่ไม่มีการเปิดเผย นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ตามหลักการแล้วควรที่จะเปิดเผยไหมไลน์ของผู้ป่วย แต่กรณีที่ยังไม่มีการเปิดไหมไลน์ในหลายพื้นที่นั้นเป็นเพราะมีผู้ป่วยจำนวนมากอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค รวมถึงผู้ป่วยบางคนไม่ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเนื่องจากเกี่ยวข้องกับชุดพฤติกรรม

☆ มีต่อหน้า 10



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

‘หมอทวีศิลป์’ ☆ **ต่อจากหน้า 9**
ที่ไม่ถูกกฎหมาย เมื่อถามถึงกรณีการจัดหาวัคซีนภาคเอกชนสามารถนำเข้ามาได้หรือไม่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า วัคซีนทุกตัวที่จะนำมาใช้ในเมืองไทยต้องขึ้นทะเบียนโดยผ่านการรับรองจากต่างประเทศและต้องผ่านการรับรองจากอย. ในไทยด้วย หากมีเอกชนรายใดจะดำเนินการไม่ได้ปิดกัน แต่จะมาประกาศหรือโฆษณาอะไรไปก่อนไม่ได้ ส่วนโรงพยาบาลสนาม นายกฯสั่งการแล้วให้มี รพ.สนามในทุกจังหวัด รว.สาธารณสุข ให้ทุกจังหวัดสำรวจพื้นที่เพื่อสร้างขอเรียนว่าสิ่งที่กำลังจะดำเนินการทำทั้งหมดทุกที่ต้องมีการเตรียมพร้อมไว้

★ “อนุทิน” ยันไม่โหดหมอชนะไม่ผิด
อย่างไรก็ตาม หลังการแถลงสถานการณ์โควิด-19 ของโฆษก ศบค.จบลงเพียงไม่กี่ชั่วโมง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.สาธารณสุข ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก เมื่อช่วงเวลา 15.00 น. ระบุว่า “เรียนพี่น้องประชาชน 5 จังหวัด สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด กรณีที่มีการออกคำสั่งให้ผู้ป่วยโควิด โหดแอบ “หมอชนะ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ หากไม่โหดมีความผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น ผมได้นำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีแล้วว่า จะเป็นการทำให้ประชาชนมีปัญหามากขึ้น เนื่องจากประชาชนบางส่วนไม่มีโทรศัพท์ หรือมีโทรศัพท์ที่ไม่สามารถโหลดแอบ

หมอชนะได้ ท่านนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยตามที่ผมนำเสนอและจะให้มีการแก้ไขคำสั่ง ให้เป็นการใช้เอกสารแทน ซึ่งจะให้หน่วยงานในพื้นที่แจ้งอีกครั้งหนึ่ง จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชนใน 5 จังหวัด ทั้งผู้ป่วยและไม่ป่วย รวมถึงญาติผู้ป่วยทราบว่า การไม่โหลดแอบ “หมอชนะ” ไม่มีความผิดแต่อย่างใด คำสั่งดังกล่าวมีเจตนาจะดำเนินคดีกับผู้ปิดข้อมูลในการสอบสวนโรคเท่านั้น ขอความกรุณาแจ้งต่อไปด้วย ขอบขอบคุณครับ”

★ กลับลำบอกแค่ขอร่วมมือไม่ถึงคุก
ต่อมาเวลา 14.30น.ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. อนุทิน นาคพาดิษฐ์ เลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นประธานการประชุมทำความเข้าใจระหว่าง ศบค.กับองค์กรสื่อและสื่อมวลชนทุกสำนัก นพ.ทวีศิลป์ ชี้แจงในที่ประชุมกรณีที่เกิดระบุมหากไม่โหลดแอบพลิเคชัน “หมอชนะ” ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัดแล้วจะติดคุก ยืนยันว่าไม่ขนาดนั้น เพราะเจตนาที่แท้จริง เป็นการขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันควบคุมการแพร่ระบาด หากไม่มีสมาร์ทโฟน โหลดแอบพลิเคชัน “หมอชนะ” ไม่ได้สามารถใช้การจับบันทึกข้อมูลตนเองด้วยมือแบบเดียวกับแอบพลิเคชัน “ไทยชนะ” ได้ ยืนยันที่แถลงไปในเรื่องดังกล่าวเป็นการอ่านตามเอกสารแต่ความจริงไม่ได้ชี้เรียขณคนนั้น เพราะต้องการเพียงความร่วมมือกับประชาชนเท่านั้น

★ โพสต์ FB ขอภัยหากทำให้เข้าใจผิด
จากนั้น นพ.ทวีศิลป์ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ตามข้อกำหนดฉบับที่ 17 ระบุผู้ติดเชื้อที่ปกปิดข้อมูลเดินทางอาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แต่หากใครไม่มีแอบแต่ไม่ปิดบังบอกเส้นทางเดินทางทุกอย่างถือว่าไม่ผิด แต่ถ้าไม่มีแอบแล้วปิดบังข้อมูลถือว่าผิด ดังนั้น ต้องดูที่เจตนาเป็นหลัก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ทวีศิลป์โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ก ว่า “ขอภัยครับ หากทำให้เข้าใจผิดว่าไม่มีแอบถึงติดคุก...ในข้อความเต็มคือหากท่านติดเชื้อและปิดบังข้อมูล...รวมถึงไม่พบแอบหมอชนะมีความผิดตามข้อกำหนดครับ”

★ นายกฯ โต้สื่อเขียนข่าวให้ตกใจ
ต่อมาเวลา 16.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์-โอชา นายกฯและ รว.กลาโหม กล่าวช่วงหนึ่งในรายการ PM PODCAST ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้าว่า ข้อกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด สมุทรสาคร จันทบุรี ชลบุรี ระยอง และตราด จะเดินทางเข้าหรือออกต้องมีเอกสารรับรองตามความจำเป็น เจ้าหน้าที่ไม่ต้องการที่จะลงโทษใคร แต่จำเป็นเพราะกฎหมายกำหนดไว้หากฝ่าฝืนต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงผู้ที่ปกปิดข้อมูลการเดินทางด้วย ขออย่าวิตกจนเกินไปบางคนไม่ได้



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

ไปพื้นที่ลุ่มเสี่ยงไม่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อและนำให้ฝ้าสังเกตอาการเก็บตัวอย่างที่บ้าน 14 วัน ถ้ามีเหตุผิดปกติไปพบแพทย์ ต้องช่วยกันเพราะแต่ละครั้งใช้น้ำยาตรวจราคาสูงส่วนแอปพลิเคชันโหลดไม่ได้ไม่มีความผิดอะไร ใครมีโทรศัพท์โหลดได้ก็ขอให้โหลดอย่าไปอ่านหรือฟังข่าวที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงตกใจกันไปทั้งหมด ไม่ทราบว่าจะเขียนกันไปเพื่ออะไร สำหรับการตั้ง รพ.สนาม ยืนยันว่าจำเป็นบางพื้นที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก หากเคลื่อนย้ายไปจังหวัดอื่นอาจไม่พอใจกัน เป็นเรื่องทั้งหมดจังหวัดต้องเตรียมพื้นที่ และที่มีการแชร์การให้เงิน 4 พันบาทนั้นไม่จริง

***รบ.ยันไม่ถึงแต่ก็มีเงินเยียวยา**
 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กว่า รัฐบาลเข้าใจดีว่าประชาชนอาจมีความกังวลถึงสถานการณ์คลังของรัฐบาล เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อการดำเนินงานของรัฐบาล ขอเรียนข้อมูลจากกระทรวงการคลังว่าภาครัฐมีแหล่งเงินทั้งในส่วนของเงินงบประมาณ 64 งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจำนวนกว่า 1.39 แสนล้านบาท เงินกู้ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 พ.ศ.

2563 ส่วนที่เหลือ 4.7 แสนล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธ.ค.63) และงบลงทุนรัฐวิสาหกิจประจำปี งบฯ 64 จำนวน 2.9 แสนล้านบาท ที่จะดูแลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ต่อไป ส่วนมาตรการเยียวยาขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาในรายละเอียดและจะเสนอให้ ครม.พิจารณาโดยเร็วและข่าวลือที่ว่ากระทรวงการคลังจ่ายเงิน 4,000 บาท ไม่เป็นความจริง

***เตรียมถอดเครื่องช่วยหายใจ ผวจ.**
 ทางด้าน นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยถึงอาการนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผวจ.สมุทรสาคร ว่าถือเป็นข่าวดีรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมาผู้ป่วยนอนหายใจได้ตลอด แสดงว่า การทำงานของปอดดีขึ้น ระดับออกซิเจนในกระแสเลือดอยู่ในเกณฑ์ดี รวมถึงการให้สารอาหารทางสายยางได้รับเต็มที่ ไม่มีการตกค้างของอาหาร การได้รับสารอาหารที่เต็มที่เป็นเครื่องบ่งชี้ทางอ้อมถึงระบบการทำงานทั่วไปดีไปด้วย วันนี้จะค่อยๆปรับให้ใช้เครื่องช่วยหายใจลดลง คาดอีก 1-2 วันน่าจะถอดเครื่องช่วยหายใจได้ การถอดเครื่องช่วยหายใจจะต้องแน่ใจว่าคนไข้หายใจได้เอง จากนั้นจะเข้าสู่ระยะพักฟื้น ให้ทานอาหารเอง คงต้องอยู่ รพ.อีกระยะ 1-2 สัปดาห์เพื่อให้มั่นใจถึงระบบการทำงานต่างๆทำงานได้ดี และต้องตรวจหาเชื้ออีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มี

การแพร่เชื้อ อาการผู้ว่าฯ ถือว่าเป็นผู้ป่วยรุนแรงเคสหนึ่ง ส่วนนางชุตติพร วิจิตรแสงศรี ภริยาผู้ว่าฯ อาการดีมาตลอดยิ่งเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เองคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางแย่ง

*** สมุทรสาครป่วนคนแห่ขอใบอนุญาต**
 ส่วนความเคลื่อนไหวใน 5 จังหวัดของพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด ที่มีคำสั่งจากนายกฯ ที่ประกาศเมื่อวันที่ 6 ม.ค. และให้มีผลวันที่ 7 ม.ค. ว่าหากประชาชนมีการเดินทางออกนอกพื้นที่ต้องขออนุญาตและแจ้งความจำเป็นในการเดินทางมายืนยันกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ ปรากฏว่าได้ก่อให้เกิดความปั่นป่วนแก่ประชาชน โดยที่ จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนจำนวนมากมาขอทำหนังสือขออนุญาตออกนอกพื้นที่ ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย นายณัฐภัทร เอมอ่อน นอกเมืองสมุทรสาคร ได้ชี้แจงทำความเข้าใจว่า รong ผวจ.สมุทรสาคร ได้สั่งการให้แต่ละอำเภอไปดำเนินการในการขอหนังสือนี้ ส่วนแรกผู้ประกอบการโรงงานในสมุทรสาครที่มีหลายพันโรงดำเนินการได้เอง ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้และให้รวบรวมเอกสารส่งให้อำเภอเพื่อควบคุมว่ามีผู้ออกนอกเขตจังหวัดจำนวนเท่าไร เป็นข้อมูลให้กับจังหวัดต่อไป

☆ มีต่อหน้า 11



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

‘หมอทวีศิลป์’ ☆ ต่อจากหน้า 10

★ นอก.ชี้แจงแบ่งไปขอได้ตามจุด

นายณัฐกร ทิศแก้ว อีกว่า สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้เดินทางไปทำงาน ให้กรอกแบบฟอร์มที่ขอ เดินทางไปเข้ายื่นกลับควบคุมไปถึงวันที่ 31 ม.ค. ไม่ต้องมาขอทุกวัน ส่วนผู้ที่ไประบุจำเป็น 4 ชั้น ไป คิดต่อญาติ เรื่องการเสียชีวิตหรือมรดกสมรสมาขอ ได้ลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีกรอกรายชื่อยานพาหนะ ให้กับก้านัน ผู้ใหญ่บ้านหรือ อบต. สำหรับในเขต เทศบาลนครสมุทรสาครไปยื่นได้ที่เทศบาล โดยนายกฯ เป็นพนักงานควบคุมโรคจะเป็นคนออกใบอนุญาต ส่วนอีก 15 ตำบลไปขอได้ที่ อบต. ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลต่างๆ ตามแบบฟอร์ม เมื่อกรอกประวัติและเซ็นรับรองให้แล้ว จะส่งให้อำเภอตรวจสอบในการปฏิบัติในพื้นที่ทุกตำบลต่อไป

★ คนใจดีมอบที่ดินสร้าง รพ.สนาม

ตอนสายวันเดียวกัน นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รอง ผวจ.สมุทรสาครและคณะไปตรวจสอบพื้นที่บริเวณ ปากทางเข้าวัด โรงเข้ ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “สมยศ สหพรอุดมการ” โพสต์ข้อความประกาศสร้าง รพ.สนาม ให้ที่บริเวณที่ดิน 7 ไร่ ที่ริมถนนพระราม 2 ข้ามกม. 43 พบว่าที่ดินดังกล่าว แม้จะกว้างขวาง แต่ไม่สามารถปรับเป็นศูนย์หน่วย คลินิศาครได้ จึงขอรับพื้นที่ดังกล่าวไว้ประเมินความพร้อม ในการนำมาใช้ประโยชน์ด้านอื่นเพื่อรองรับ สถานการณ์โควิด-19 ต่อไป พร้อมกันนี้รอง ผวจ. ได้ขอขอบคุณเจ้าของที่ดินที่อนุญาตให้ใช้ที่

★ เจ้าของที่เผยอยากช่วยให้ผ่านวิกฤติ

ขณะที่นายธนบดี สหพรอุดมการ บุตรชายของ นายสมยศ สหพรอุดมการ ลูกชายผู้ใช้เฟซบุ๊กข้อความ เผยกับผู้สื่อข่าวว่า ที่ดินครั้งนี้มีค่าเช่า 1 ปีเศษ เดิมตั้งใจจะซื้อไว้สร้างห้องเช่าหรืออพาร์ทเมนต์ แต่เกิดโควิดระบาดรอบแรกจึงระงับการก่อสร้าง เมื่อเกิดโควิดรอบสอง บิดาเห็นว่าจังหวัดสมุทรสาคร ต้องการพื้นที่เพื่อทำเป็น รพ.สนาม จึงบอกกับครอบครัวว่าจะช่วยจังหวัดด้วยการให้พื้นที่สร้าง รพ.สนาม ครอบครัวไม่มีใครขัดข้องและยินดีให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้จังหวัดสมุทรสาครผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้

ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสมุทรสาคร วันที่ 7 ม.ค. พบผู้ป่วยใหม่ 58 ราย มาจากการ ค้นหาเชิงรุก 21 ราย เป็นคนไทย 5 ราย ต่างต่าง 16 ราย รวมผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 3,142 ราย

★ ต่อคิวยาวขอหนังสือเดินทาง

ที่ จ.ชลบุรี ได้มีประชาชนในพื้นที่รอยต่อ เช่น บริเวณ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา กับ จ.ระยอง โดยเฉพาะ บริเวณ อ.ปลวกแดงที่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมสำคัญกับโรงงานหลายแห่งและมีการเดินทางข้าม

ไปมาระหว่างที่ทำงานกับที่พักอาศัย ทำให้ประชาชน จำนวนมากกังวลว่าจะมีโทษจำคุกและปรับเงิน จึงพากันมาขอหนังสือรับรอง ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีกันแน่นขนัด โดยต่อคิวยาวเหยียดบางคนถึงกับมีอาการหงุดหงิด เพราะเจ้าหน้าที่มีน้อยทำให้การดำเนินการล่าช้า หลายคนกล่าวว่า การขอใบรับรอง ควรให้เวลาสัก 1 อาทิตย์ อีกรายกล่าวว่า จะไปทำดูระยะที่บางนาแล้วขับมอเตอร์ไซด์ แต่ต้องยื่นขอทำหนังสือ เสียเวลาครึ่งวันและการมาขึ้นรวมตัวกันมากๆ เสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด-19 ต่อมา นายจักรธรณ์ เวียงไชย ผวจ.ชลบุรี ออกประกาศว่าผู้ที่มีการเดินทางสามารถไปขอหนังสืออนุญาตได้ที่สำนักงานเทศบาล อบต. หรือที่ทำการก้านัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่อยู่ บริษัทห้างร้านที่ทำงานอยู่ได้ เพื่อลดความแออัด

★ ระยะงักไกลหลายไม่ห้อย

ที่ จ.ระยองก็เช่นกัน ตั้งแต่ช่วงข้ามปีประชาชน จำนวนมากเดินทางไปที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง ขอหนังสืออนุญาตการเดินทางจนกลายเป็นความไกลหลาย จนต้องมีการจัดให้ใช้ศาลาประชาคม อำเภอเมืองระยองเป็นสถานที่ให้ขออนุญาตอีกแห่ง ขณะที่นายพาส ล่าพล ปลัดอำเภอเมืองระยอง กล่าวว่า แจ้งว่าผู้ที่อยู่ภูมิลำเนาในให้ไปขออนุญาตได้ในพื้นที่ ส่วนผู้ป่วยหนักที่ต้องเดินทางข้ามจังหวัด ไปพบแพทย์รักษาตัว เดินทางได้โดยไม่ต้องขอ อนุญาต นอกจากนี้ ใน 7 อำเภอของระยองก็มีประชาชนแห่มาขอใบอนุญาตการเดินทางที่ว่าการอำเภอจนแน่นขนัดเช่นกัน

นายประสงค์ ขวัญดี พ่อค้าผัก ชาว ต.ตะพง อ.เมืองระยอง เผยว่า ต้องขับรถไปปรับผักที่ตลาด โบว์ลิง จ.จันทบุรี ทุกวัน หลังมีคำสั่งล็อกดาวน์ เพราะประกาศมาแบบไม่ให้ประชาชนตั้งตัว พ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็กลัวมีความผิด จนไม่กล้าเดินทางไปซื้อของมาขาย

★ ทุกอาชีพแห่มาขอหนังสือ

ขณะที่บรรยากาศการขอรับหนังสือรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ของชาวจันทบุรี วันเดียวกันนี้ มีประชาชนจำนวนมากรวมไปถึงผู้ประกอบการเอกชน หลายอาชีพมาขอหนังสือกันแน่นที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรีชั่วคราว ที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์บริหารราชการ อบจ.จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี นายวุฒิกร สุขิณัย นอก.เมืองจันทบุรี นำเจ้าหน้าที่ให้บริการ ขณะที่ ในส่วนของผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัดทุกวันแบบไปเข้าเย็นกลับ เช่น รถขนส่งสินค้า เซลล์ตัวแทนจากบริษัทสินค้า ผู้ประกอบการธุรกิจค้าขาย เป็นต้น พบว่าเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่สับสนตอบคำถามได้ไม่ชัดเจน ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายรายเดินทางกลับแม้จะมีหนังสือรับรองจาก

★ ยอมถูกปรับมาทำตามกฎแต่ผิดหวัง

นายทวีวัฒน์ แซ่ลี อายุ 42 ปี ผู้ประกอบการ บริษัท แปงแมน คอมมิวนิเคชั่น เวิร์ดโอแอนด์เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่ามีความจำเป็นต้องเดินทางไปเรื่อง ของสัญญา กับหน่วยงานภาครัฐที่ จ.ฉะเชิงเทรา ใน เข้ามีแต่วันที่ 7 ม.ค. ซึ่งอาจมีผลเป็นค่าปรับจำนวนมาก แต่ต้องยอมผิดเวลานัด เพราะตนกับลูกน้อง มาขอหนังสือรับรองเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดควบคุม สูงสุด ได้สอบถามข้อมูลถึงแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ตั้งแต่องค์กรต้นทางกับจังหวัดปลายทาง รวมถึง เรื่องการกักตัว 14 วัน เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลไม่ตรงกัน ทำให้เกิดความสับสน หากเป็นเช่นนี้ ผู้ประกอบการด้านอื่น ก็จะได้รับผลกระทบเช่นกัน อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเรื่องของการขี้อมูล และแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนทุกจังหวัดแล้วค่อย เปิดให้บริการ

★ รอยต่อเขาสมิง-จันทน์ วนวายทั้งวัน

เช่นเดียวกับที่ จ.ตราด มีประชาชนแห่ไปขอใบอนุญาตเดินทางออกนอกพื้นที่ ที่หอประชุม อำเภอเมืองตราดกันมากเช่นกัน มีนายพีระ ธรรมสุนทร นอก.เมืองตราด คอยอำนวยความสะดวก แต่ก็ยังมีปัญหาในขั้นตอนการขอหนังสือที่ประชาชนยังสับสน ว่าต้องไปขอใบอนุญาตที่ไหนอย่างไร ขณะที่บริเวณ จุดตรวจร่วมด่านท่าจอก อ.เขาสมิง จุดที่จะข้าม ไปยัง จ.จันทบุรี บรรยากาศการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่ค่อนข้างวนวายพอสมควร มีประชาชนมายื่น หนังสือขอผ่านทางและขอหนังสืออนุญาตผ่านทาง กันอย่างไม่ขาดสาย โดยเข้าคิวกันยาวเหยียด

★ เชียงใหม่ป่วยอีก 4 ผว.แจ้งจับวอร์มอ็อฟ

นายทรงยศ คำชัย หน.สนง.สาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันที่ 7 ม.ค.พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 4 ราย มีใหม่โผล่ไปเที่ยว ในร้านวอร์มอ็อฟ คาเฟ่ ในคืนเคาต์ดาวน์เช่นเดียวกับหญิงวัย 25 ปี ภายหลังทราบว่าเป็นหญิง 25 ปีติดเชื้อโควิด-19 จึงมาตรวจที่รพ.สิรินธรภักดิ์ราชทานที่ มาตั้งจุดตรวจหน้าร้านวอร์มอ็อฟ คาเฟ่ และผลออกมาพบเชื้อ โดยรายแรกเป็นชาย อายุ 28 ปี อาชีพรับราชการ ชาว อ.สันทราย รายที่ 2 ชายอายุ 28 ปี พนักงานบริษัท อยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่ รายที่ 3 หญิงอายุ 28 ปี พนักงานบริษัทในกรุงเทพฯ และกลับบ้านที่ อ.สันกำแพง รายที่ 4 เป็นหญิง อายุ 22 ปี อยู่ อ.เมืองเชียงใหม่ ขณะนี้ผู้ป่วย 4 ราย เข้ารักษาตัวที่ รพ.นครพิงค์เชียงใหม่ ขณะเดียวกัน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ มอบให้นายจักรินทร์ สิรินครภูมิ ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ให้ดำเนินคดีกับร้านวอร์มอ็อฟ คาเฟ่ ในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

★ “บิกแฉ็ด” พร้อมจัดทีมฉีดพ่นยาฆ่าไวรัส
 ที่คลินิกการแพทย์แผนไทย มูลนิธิมงคล-
 จงกล รูปกระจ่าง ต.เชิงรากลใหญ่ อ.สามโคก จ.
 ปทุมธานี พล.ต.ท. คำรณวิทย์ รูปกระจ่าง หรือ “บิก
 แฉ็ด” หัวหน้าทีมคนรักปทุม แถลงข่าวว่า เนื่องจาก
 การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ที่มีผู้ติดเชื้อ
 เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน จึงให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน
 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการนำเครื่อง
 ฉีดพ่นละอองฝอยไปพ่นฆ่าเชื้อไวรัสที่ตามสถานที่
 ต่างๆ เช่น โรงเรียน เป็นการสร้างความมั่นใจให้
 กับชาวปทุมธานีเหมือนที่เคยทำในการระบอบของ
 โควิด-19 รอบแรกที่ได้ผล จนคนจังหวัดปทุมธานี
 ปลอดภัยจากโควิด แต่การระบาดรอบใหม่ที่มี
 การแพร่เข้ามาในพื้นที่ปทุมธานี มีผู้ติดเชื้อ 29 คน
 ทำให้มีประชาชนร้องขอมาอย่างต่อเนื่องและได้
 ออกไปช่วยเหลือฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โดยงบประมาณการ
 ดำเนินการได้มาจากพี่น้องครอบครัวคนรักปทุม มี
 ทั้งนำมาซื้อจากบริษัทสินันท์ จำกัด ที่ใช้ฉีดพ่นภายใน
 อาคาร น้ำยาโปรเซ็คท์ ที่ใช้ฉีดพ่นนอกอาคาร ทั้งนี้
 หากประชาชนอยากให้ครอบครัวคนรักปทุมเข้าไป
 ฉีดพ่นยาที่ไหนขอให้ทำหนังสือมา เราจะจัดทีม
 ลงพื้นที่ฉีดพ่นทันที

★ คน BTS ทน.พณ.ด่านเทพารักษ์ก็ติดเชื้อ
 ที่จ.นนทบุรี มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่

8 ราย มีเกี่ยวข้องกับตลาดบางใหญ่ 4 คน ตลาด
 พิษณุ ปากเกร็ด 1 คน ตลาดบางบัวทอง 1 คน
 ขณะทำการทางพิเศษปิดด่านเก็บค่าผ่านทางเทพารักษ์
 4 (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ทำความสะอาด หลังพบมี
 หัวหน้าพนักงานเก็บค่าผ่านทางติดโควิด-19 โดย
 จะเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ 8 ม.ค.64 นอกจากนี้
 ยังมีพนักงานรถไฟฟ้ามหานครที่ปฏิบัติหน้าที่ในอาคาร
 สำนักงานใหญ่ ติดเชื้อโควิด 1 คน ส่วนรอง สว.
 จราจร สน.ภาษีเจริญ ที่ติดโควิด พล.ต.ต.พงศ์อนันต์
 คล้ายคลึง ผบ.ก.น.9 ได้ให้ตำรวจ 10 นายที่ใกล้ชิด
 ร่วมปฏิบัติหน้าที่เข้ากักตัว 14 วันแล้ว

★ เอ็มคิวเอ็ทแยงผู้ติดเชื้อโควิดมาห้าง
 วันเดียวกัน ศูนย์การค้าเอ็มคิวเอ็ทแยง
 สุขุมวิท ได้มีหนังสือแจ้งว่า มีผู้ติดเชื้อโควิด-19
 มาใช้บริการร้านค้าในศูนย์การค้าเมื่อวันที่ 4 ม.ค.64
 จึง โดยมาที่ร้าน Maison Kitsune, COS,
 รสนิยม, Krispy Kreme, Eric Kaycer
 และ Guss Damn Good ภายหลังตรวจสอบ
 เส้นทางการใช้บริการทั้งหมดโดยละเอียด ได้ปิด
 ให้บริการร้าน Maison Kitsune, COS, รสนิยม,
 Krispy Kreme, Eric Kaycer และ Guss
 Damn Good เป็นเวลา 3 วันตั้งแต่วันที่ 7-9
 ม.ค. พร้อมทำความสะอาดบีกสันหนึ่งพ่นน้ำยาฆ่า

เชื้อ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทุกพื้นที่ในร้าน
 และบริเวณที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งให้พนักงาน
 ในร้านค้าข้างต้นทุกคน หยุดปฏิบัติงานและเฝ้า
 ระวังอาการ 14 วัน พร้อมส่งพนักงานที่ทำงาน
 ใกล้ชิดกับผู้ป่วยทุกคนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่
 โรงพยาบาลและติดตามผลอย่างใกล้ชิด อีกทั้งได้
 ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุก
 จุดสัมผัส พร้อมทำความสะอาดบีกสันหนึ่งและ
 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในศูนย์การค้าทั้งหมดนอกเหนือ
 จากมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ที่
 ศูนย์การค้าปฏิบัติในทุกๆวัน

★ จัดกักตัววัคซีน 3 ระยะ
 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์-
 กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงขั้นตอน
 การเตรียมการฉีดวัคซีนให้กับคนไทยว่า คณะ
 กรรมการวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
 การให้วัคซีนกับคนไทย แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
 ระยะที่ 1 จำนวน 2 ล้านโดส จะฉีดในพื้นที่ที่มี
 การระบาดรุนแรงหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่
 สมุทรสาคร กรุงเทพฯ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรัง
 ในเดือน ก.พ.-มี.ค.-เม.ย.64 โดยฉีดให้บุคลากร
 ทางทหารแพทย์ 8 หมื่นคน เจ้าหน้าที่ฝ่ายความ
 มั่นคง เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 2 หมื่นคน
 ระยะที่ 2 เริ่มฉีดเดือน พ.ค.-มิ.ย.เริ่มฉีดในกลุ่ม

ผู้มีโรคประจำตัว เช่น ความดัน เบาหวาน ผู้มี
 นำหนักตัวมาก โรคหัวใจ และผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
 รวม 9 แสนคน และระยะที่ 3 เริ่มฉีดปลายปี ให้
 กับประชาชนทั่วไป

★ ติดเชื้อทั่วโลกใกล้แตะ 90 ล้านคน
 สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
 โควิด-19 ในต่างแดน ยอดติดเชื้อรวมทั่วโลกพุ่ง
 ทะลุ 88 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 1.9 ล้านคน
 สหรัฐอเมริกายังครองอันดับ 1 ของโลก ยอดติดเชื้อ
 รวมเพิ่มเป็น 21.85 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 370,000
 คน ซึ่งยอดเสียชีวิตในวันเดียวทำสถิติ 3,865 คน
 ถือเป็นครั้งที่ 4 ที่ยอดผู้เสียชีวิตในวันเดียวพุ่ง
 ทะลุ 3,000 คนหรือมากกว่าผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์
 9/11 ขณะที่อังกฤษ ประเมินว่าทิศทางการแพร่
 ระบาดในขณะนี้จะทำให้โรงพยาบาลมีเตียงไม่พอ
 รองรับผู้ป่วยและต้องการเตียงเพิ่มประมาณ 1,900-
 5,400 เตียงภายในวันที่ 19 ม.ค. ด้านรัฐบาลจีน
 ออกคำสั่งห้ามประชาชนเข้าออกมณฑลเหอเป่ย์
 ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศหลังพบ
 การแพร่ระบาดรอบใหม่ในมณฑล มีผู้ติดเชื้อในวัน
 เดียว 63 คน ส่วนองค์การอนามัยโลก (WHO)
 ประเมินว่าจะเห็นผลสิ้นเชิงของวัคซีนต้านไวรัส
 อาจต้องใช้เวลานานถึง 6 เดือน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1



▲ **ตรวจต่างดาว** : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.กระบี่
ตั้งจุดตรวจคัดกรองกลุ่มแรงงานต่างดาวที่ทำงานตาม
สถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่ จ.กระบี่ เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่อาคารเนกประสงค์
โรงพยาบาลกระบี่

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1

ไม่มีแอป‘หมอชนะ’ไม่ปิด รบ.ขอโทษปชช. แค่เอาผิดพวกปกปิดข้อมูล

หลังเจอโวยขู่ปรับเงิน-ติดคุก
แห่ขอเดินทางข้ามรจ.สีแดง
แน่นที่ว่าการอำเภอวังซูลมุน
ติดโควิดใหม่305คน-ตายเพิ่ม1

สพค.พบไทยติดเชื้อใหม่ 305 ราย ในปท. 193 ราย
ป่วยสะสมเฉียดหมื่น เสียชีวิตเพิ่ม 1 รายที่ 67 แจงข้อ
กำหนดตามประกาศยกระดับมาตรการควบคุมสูงสุด
เร่งปราบค้าขนแรงงาน-บ่อนพนัน ฝ่าฝืนมีโทษรุนแรง
กว่าเดิม ไม่มีแอป “หมอชนะ” ส่อละเมิดพ.ร.ก.
เปิดเผยทวิตไลน์ผู้ป่วยยังจำเป็นเอาไว้สอบสวนโรค
อย่าไม่ปิดกันเอกชน นำเข้าวัคซีน แต่ต้องผ่านอย.
ในไทย“อนุทิน-หมอทวีศิลป์”แจงเคลียร์ปมแอป“หมอชนะ”
โฆษก รบ.ขอโทษ ▶▶▶ ต่อ : โควิดไทย -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

โควิดไทย

ปชช.ยังไม่มียา “หมอชนะ” ไม่ผิด เว้นเจตนาปกปิดข้อมูล บุรีรัมย์โดนเจาะไข่แดง ติดเชื้อแล้ว 1 หญิงวัย 42 ปี ส่งอาหารในบ่อน “ระยอง-ชลบุรี-ตราด” คนแห่ขอใบรับรองเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด จนวันวาย

เมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.

ไทยติดเพิ่ม 305 เสียชีวิตอีก 1

โดยแถลงว่าสถานการณ์ในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 305 ราย ในจำนวนนี้เป็น การติดเชื้อในประเทศ 193 ราย ค้นหาเชิงรุกในแรงงานต่างด้าว 109 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 1 ราย และอยู่ในสถานกักตัวของรัฐ 2 ราย ทำให้มี ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 9,836 ราย หายป่วยสะสม 4,521 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 88 ปี มีโรคประจำตัวคือมะเร็ง ป่วยติดเตียง อยู่แล้ว ติดเชื้อมาจากลูกชายซึ่งมีประวัติไปพื้นที่เสี่ยงใน จ.ระยอง โดยวันที่ 22 ธ.ค. ลูกชายไปเยี่ยมแล้วพบว่าติดเชื้อที่หลัง และเข้ารักษาที่

มสมทและตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 3 ม.ค. จากนั้นมีอาการมากขึ้น และเสียชีวิตในวันที่ 6 ม.ค. ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 67 ราย จากการวิเคราะห์ข้อมูลการกระจายตัวของผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับบ่อนไก่ จ.อ่างทอง มีทั้งสิ้น 88 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่ จ.อ่างทอง 50 ราย พระนครศรีอยุธยา 15 คน สุพรรณบุรี 13 คน ลพบุรี 6 คน สิงห์บุรี 4 คน

กำกับยกระดับมาตรการคุมเข้ม

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กลาโหม ในฐานะผอ.ศบค.ได้ออกข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา 9 ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 17 ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่เข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังโรค โดยยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งการรักษาระยะห่างสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การติดตั้งแอปพลิเคชันที่กำหนด ตลอดจนยอมรับการกักตัวตามระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนด หากอยู่ในข่ายที่ต้องกักตัว รวมถึงสนับสนุนให้ใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”

ไม่มีแอปหมอชนะละเมิดพรก.

“มาตรการตรงนี้อาจเข้มข้นมากขึ้น โดยในที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กได้หารือกันว่าต่อไปโรคติดเชื้อโควิด-19 ถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามี การติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” จะถือว่าท่านละเมิดข้อกำหนดตามประกาศฉบับที่ 17 นี้คือสิ่งที่เราจะต้องเข้มขึ้น ยังเป็นการยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่ 5 จังหวัด จะต้องมี การตรวจสอบและควบคุมการใช้เส้นทางคมนาคมเข้าและออกพื้นที่ ให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อคัดกรองการเดินทางเข้าและออกพื้นที่ และให้ผู้อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดต้องติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชันหมอชนะ” โฆษก ศบค.กล่าว

สำหรับบุคคลที่จะประสงค์ จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต้องแสดงเหตุผลจำเป็น โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่เป็นบุคคล ซึ่งได้รับการยกเว้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ศบค.มท.กำหนด ขึ้นกับการตั้งจุดตรวจตามเส้นทางต่างๆ ไม่ใช่การปิดกั้นการสัญจรทั้งหมด แต่เป็นการสร้างความไม่สะดวกในการเดินทาง เพื่อให้ประชาชนเดินทางลดลง

เร่งปราบค้าแรงงาน-บ่อนพนัน

ขณะเดียวกัน ในประกาศดังกล่าว ยังให้ดำเนินการปราบปรามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนย้ายแรงงานต่างประเทศ การปล่อยปะละเลยการปฏิบัติหน้าที่ เอื้ออำนวย

หรือสมรู้ร่วมคิดให้มีการเปิดบ่อนการพนันซึ่ง เป็นต้นตอที่ทำให้เกิดโรคจนส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรง โดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งตรวจสอบ และนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย โดยผู้ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

กำชับฝ่าฝืนโทษรุนแรงกว่าเดิม

ขณะที่ผู้ติดเชื้อ ที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทาง หรือข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนโรคเป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไปอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งเป็น ความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ นอกจากนี้ให้ ศปม.กวดขันเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย ตอนนี้ต้องขอความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกคนว่าตอนนี้โทษรุนแรงกว่าเดิมอีกทั้งสนับสนุนให้สร้างการมีส่วนร่วมการตรวจสอบของภาคประชาชนที่หากพบเบาะแสให้แจ้งมาเพราะตอนนี้ ละเว้นไม่ได้แล้ว เนื่องจากเป็นเหตุของการก่อโรค ซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อของเราเฉียดๆ หมื่นแล้ว

มท.สั่งผู้ว่าทั่วประเทศตั้งด่านสกัดคุมเข้ม

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า หลังมีประกาศดังกล่าวออกมา ทางศบค.มท.โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ตั้งด่านสกัดการเดินทางเข้าและออกพื้นที่ทั้งเส้นทางข้ามจังหวัดสายหลักและสายรองตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อลดปริมาณการเดินทาง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดเดินทางข้ามเขตจังหวัด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นต้องแสดงเหตุผล และหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ เข้ารับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค และในพื้นที่ 5 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต้องมีข้อปฏิบัติ ดังนี้ ต้องตรวจวัดอุณหภูมิ สังกัดอาคารผู้เดินทาง สอบถามความจำเป็น และสถานที่ปลายทาง ตรวจสอบการติดตั้ง แอปพลิเคชันหมอชนะของผู้เดินทาง ตรวจสอบ เอกสารรับรองความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ และบันทึกข้อมูลการเดินทาง ส่วน 23 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องปฏิบัติเหมือนกับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพียงแต่ลดเรื่อง เอกสารรับรองความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่

ย้ำป่วยมีแอปไทยชนะ/รักษาฟรี

โฆษก ศบค.กล่าวอีกว่า ขณะที่อีก 49 จังหวัด ต้องปฏิบัติ 2 ข้อคือ ต้องตรวจวัดอุณหภูมิ สังกัดอาคารผู้เดินทาง และสอบถามความจำเป็นในการเดินทาง อย่างไรก็ตาม ยอมรับ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

ความร่วมมือให้ผู้ประกอบ เจ้าของกิจการ ออกมาตรการให้พนักงานทำงานที่บ้าน เพื่อจะช่วยลดการเดินทางที่เท่ากับการลดโรค ขอย้ำว่าถ้าทำนป่วยแล้วมีแอปพลิเคชันไทยชนะ ถือว่าไม่มีความคิด รักษาฟรี แต่ถ้าป่วยแล้วไม่มีแอปพลิเคชันดังกล่าวจะสร้างความยุ่งยากในการสอบสวนโรคต่อไปก็จะมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ

ชี้เปิดเผยโซเชียลมีเดียผู้ป่วยยังเป็น

เมื่อถามว่าโซเชียลมีเดียผู้ป่วยนั้นจำเป็นหรือไม่และจะต้องเปิดเผยหรือไม่ เพราะบางพื้นที่ไม่มีการเปิด นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ตามหลักการแล้วควรจะไม่เปิดเผยโซเชียลมีเดียของผู้ป่วย โดยเฉพาะจังหวัดที่ยังมีผู้ติดเชื้อไม่มากเพื่อให้ได้รับทราบประวัติ อารมณ์ ความเสี่ยงและต้นเหตุของการติดเชื้อมาจากแหล่งไหนเนื่องจากเป็นโรคติดต่อ เช่นตลาด บ่อนพนัน จึงมีความจำเป็น ส่วนที่จะต้องบอกให้หมั่นนั้น มีความจำเป็นอยู่ 3 ข้อ คือคิดเชื่อจำนวนมาก หลักหลายร้อย เจ้าหน้าที่จะต้องซักประวัติเป็นจำนวนมาก นี่คือนี่ที่เป็นปัญหา เนื่องจากเกี่ยวข้องกับชุดพฤติกรรมที่ไม่ถูกกฎหมายเหล่านี้ ทำให้ชุดข้อมูลที่ควรจะได้โดยเร็วแต่กลับได้ยากมาก

ไม่ต้องมาจว.ให้ท้องถิ่นรับรองได้

เมื่อถามถึงการขอเอกสารเดินทางข้ามจังหวัดของพื้นที่ 5 จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่มีผู้คนไปรอขอออกหนังสือเป็นจำนวนมาก ถือเป็นความเสี่ยงจึงขอความชัดเจนว่าใครจะต้องเป็นผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าวได้บ้าง นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่าไม่ต้องไปถึงจังหวัด อยู่ในตำบล อำเภอ หมู่บ้าน ก็สามารถให้ผู้อยู่บ้าน กำนัน นายอำเภอ หรือแม้แต่นายจ้าง นายช่างภาคเอกชน สามารถนำแบบฟอร์มจากกระทรวงมหาดไทย แล้วนายจ้าง ก็สามารถออกให้ได้ ขอให้ไม่เกิดผลในการเดินทาง เหล่านี้คือความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น ขอให้คิดแล้วคิดอีกในการที่จะออกจากบ้าน ขอให้อยู่บ้านดีกว่าและถ้าทำงานอยู่ที่บ้านได้ก็ขอให้ใช้แทน

จว.คุมเข้มต้องมีแอปหมอชนะ

เมื่อถามว่าในอนาคตจะสามารถใช้เพียงแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” พร้อมกับบัตรประชาชนแสดงให้กับเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องออกเอกสารการเดินทางได้หรือไม่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ตอนนี้ต้องการให้เกิดความยุ่งยากใน 5 จังหวัด จึงต้องมีเพราะเราเข้มมาก และอีก 23 จังหวัด รวม 28 จังหวัด ที่จะมีการเดินทางจะต้องมีหนังสือรับรอง ส่วนแอปพลิเคชันหมอชนะตอนนี้ทุกคนควรจะต้องมี และถ้าคิดเชื่อแต่พบว่าไม่มีแอปพลิเคชันหมอชนะจะต้องมีบทลงโทษตามมา เนื่องจากเราจะต้องควบคุมโรคให้ได้โดยเร็ว ดังนั้น การอยู่ในสังคมร่วมกับการควบคุมโรคจะต้องเกิดขึ้น จึง

ขอความร่วมมือ เพราะเราไม่ต้องการบังคับ เพื่ออยู่ในสังคมด้วยกันและให้โรคติดเชื้อลดน้อยลง

นายกฯสั่งทุกจว.เตรียมรพ.สนาม

เมื่อถามถึงกรณีหลายพื้นที่ที่คัดค้านการตั้งโรงพยาบาลสนามสคบ.จะทำความเข้าใจอย่างไร นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่าโรงพยาบาลสนามสร้างขึ้นมารองรับผู้ป่วยจำนวนมาก เราเห็นภาพที่ จ.สมุทรสาคร 80% มีอาการน้อยมาก แต่จะให้ไปนอนที่โรงพยาบาลสมุทรสาครจำนวนหลายพันคน จะคุ้มหรือไม่ แต่มีความจำเป็นที่ผู้ป่วยอื่นๆ ต้องใช้เตียง โรคนี้ 10% ที่มีอาการหนัก 1-2% ที่หนักจนเสียชีวิต รพ.ได้จัดพื้นที่พิเศษให้ผู้ป่วยใช้เตียงอยู่แล้ว ดังนั้น 80% ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยต้องเอาออกมาจากรพ.จึงเกิดการสร้างโรงพยาบาลสนามขึ้น ต้องแยกออกมาอยู่ที่เจ้าหน้าที่ดูแล 1/10 หรือ 1/100 ได้ โดยนายกฯสั่งการแล้วให้มีโรงพยาบาลสนามในทุกจังหวัดตรงกับแนวทางรพ.สาธารณสุขจึงให้ทุกจังหวัดสำรวจพื้นที่เพื่อสร้างโรงพยาบาลสนาม

ขอให้ร่วมมือ-ส่งแรงใจหมอ

นอกจากนี้ นพ.ทวีศิลป์ ย้ำว่าขอเรียนว่าสิ่งที่กำลังจะดำเนินการทั้งหมด เพื่อดูแลประชาชนในจังหวัดของท่าน ไม่ข้ามจังหวัด ทุกที่ต้องมีเตรียมพร้อมไว้ ไม่ต้องตกใจ หากจะมีแพทย์ไปเดินดูว่าพื้นที่ใดเหมาะสมที่จะใช้เป็นที่โรงพยาบาลสนาม จะต้องมีการดูอย่างรอบคอบทั้งระบบ ขอความร่วมมือ ขอความเห็นใจจากประชาชนได้เห็นใจแรงงานเพื่อนบ้านที่มาอยู่กับพวกเรา ผู้ป่วยที่เป็นโควิด-19 ไม่ได้เป็นที่น่ารังเกียจ นอนรักษา 14 วันก็หาย ขอความเข้าใจและเห็นใจ ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนต่อสู้กับโควิด และท้ายสุดขอให้ทุกคนส่งแรงใจไปยังแพทย์ทุกคนที่มาจากทั่วประเทศมาช่วยกันอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ดูแลผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยหลายพันคน ถือเป็นนักสู้แนวหน้าขอให้ทุกคนช่วยส่งแรงใจช่วยสนับสนุนงานของแพทย์ทุกคนด้วย ดังนั้น ขอให้วันระยะห่าง หมั่นล้างมือ

เอกชนซื้อวัคซีนได้แต่ อย.รับรอง

นอกจากนี้ โฆษก สคบ.ยังยืนยันว่าการจัดหาวัคซีน ภาคเอกชนสามารถนำเข้ามาฉีดรักษาให้คนบางกลุ่มได้ ไม่ได้มีการปิดกั้นใดๆ ส่วนหนึ่งจะมีการจัดซื้อโดยรัฐและดำเนินการวิจัย มีการทำสัญญาซื้อโดยขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง วัคซีนทุกตัวที่จะนำมาใช้ในเมืองไทยต้องขึ้นทะเบียนโดยผ่านการรับรองจากต่างประเทศและ

ออกมาแล้วก็ต้องผ่านการรับรองจากทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย ไม่ได้ปิดกัน

‘อนุทิน’แจงปมแอป‘หมอชนะ’

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.สาธารณสุข โพสต์ข้อความระบุว่า “เรียน พี่น้องประชาชน 5 จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด กรณีที่ นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษกสคบ.แถลงว่า ให้ผู้ป่วยโควิด โหลดแอป หมอชนะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ หากไม่โหลด มีความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น ผมได้นำเรียนท่านนายกรัฐมนตรี แล้วว่า จะเป็นการทำให้ประชาชนมีปัญหามากขึ้น เนื่องจากประชาชนบางส่วนไม่มีโทรศัพท์ หรือมีโทรศัพท์ที่ไม่สามารถโหลดแอป หมอชนะ ได้

ย้ำมุ่งเอาผิดกับผู้ปกปิดข้อมูล

ท่านนายกรัฐมนตรี เห็นด้วยตามที่ผม นำเรียน และจะให้มีการแก้ไขคำสั่ง ให้เป็นการใช้เอกสารแทน ซึ่งจะให้หน่วยงานในพื้นที่แจ้งอีกครั้งหนึ่ง จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด ทั้งผู้ป่วย และไม่ป่วย รวมถึงญาติผู้ป่วยทราบว่า การไม่โหลดแอป หมอชนะ ไม่มีความผิดแต่อย่างใด คำสั่งดังกล่าว มีเจตนาจะดำเนินคดี กับผู้ปกปิดข้อมูล ในการสอบสวนโรค เท่านั้น ขอความกรุณาแจ้งต่อๆ ไปด้วยขอบคุณครับ

หมอทวีศิลป์แจงปมแอปหมอชนะ

ด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษกสคบ.ชี้แจงระหว่างประชุมทำความเข้าใจระหว่างสคบ.กับองค์กรสื่อและสื่อมวลชนทุกสำนักโดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) เป็นประธานการประชุมถึงกรณีหากไม่โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ในพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด แล้วจะติดคุกนั้นว่ายืนยันว่าไม่ขมวดนั้น เจตนาที่แท้จริง เป็นการขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ใช้แอปพลิเคชันในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนหากประชาชน ไม่มีสมาร์ตโฟน ไม่สามารถโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ได้นั้นก็สามารถใช้กระบวนการแบบแอปพลิเคชันไทยชนะได้ในการจดบันทึกของตนเองด้วยมือได้ยืนยันที่แถลง สคบ.ในวันเดียวกันนี้ ในเรื่องดังกล่าว เป็นการอ่านตามเอกสาร แต่ความจริงไม่ได้ซีเรียสนัดนั้นเพราะต้องการเพียงความร่วมมือกับประชาชนเท่านั้น

รบ.ขอโทษไม่มีแอปหมอชนะ ไม่ผิด

เวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีสคบ.แถลงเตือนประชาชนให้ใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” หาก

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

ไม่มีจะมีความคิด รวมถึงการขอใบอนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ 5 จังหวัดที่คุมเข้มว่าการเข้าออกพื้นที่เข้มงวด 5 จังหวัดได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด ที่ต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น

ต้องขอโทษประชาชนที่ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน ทำให้ประชาชนไปที่ศาลากลางจังหวัดเป็นจำนวนมาก แต่ประชาชนสามารถไปขอใบเอกสารรับรองการเดินทางได้ที่กักกันผู้ใหญ่บ้าน โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปอำเภอ หรือที่จังหวัดเพื่อความสะดวกส่วนจังหวัดอื่นๆ อีก 49 จังหวัด ขึ้นอยู่กับจังหวัดและคณะกรรมการควบคุมโรคแต่ละจังหวัดเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม

สำหรับแอปพลิเคชันหมอชนะ นายอนุชา ยืนยันว่าหากมีโทรศัพท์สมาร์ตโฟนก็ขอความร่วมมือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าว แต่หากไม่สะดวกในการติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” สามารถใช้การบันทึก หรือ แผนการเดินทางให้กับด่าน หรือจุดตรวจได้ แต่หากพบว่า มีการปิดบังข้อมูลโดยเจตนาที่อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ จะถือว่ามีความผิด ถ้ามีสมาร์ตโฟนแล้ว ไม่ให้ความร่วมมือ อาจทำให้เจ้าหน้าที่ต้องสอบถามมากขึ้น จึงต้องเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย

บุรีรัมย์ไม่แตกแล้วติดโควิด1ราย

นายรัชกร หัตถาษฎกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าจังหวัดบุรีรัมย์ไม่พบผู้ติดเชื้อตั้งแต่การแพร่ระบาดครั้งแรกมายาวนานกว่า 280 วัน เนื่องจากฝ่ายสาธารณสุขได้ทำงานกันอย่างเข้มขันมาโดยตลอด กระทั่งเมื่อวันที่ 6 ม.ค. ได้รับผลการตรวจยืนยันว่า พบหญิง อายุ 42 ปี ชาว ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ติดเชื้อ 1 ราย เป็นรายแรกของจังหวัดบุรีรัมย์ ในการระบาดระลอกใหม่ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์เร่งค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำแล้วกว่า 313 คน ผลการตรวจได้ทยอยออกมาแล้ว

ด้านนายแพทย์วิฑิต สฤณภูษิตกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า หญิงคนดังกล่าว เดินทางมาจากพญา จ.ชลบุรี มีอาชีพขายอาหารตามสั่ง ที่ตลาดแห่งหนึ่งที่พญา กลาง และส่งอาหารให้ออนแห่งหนึ่งในพญา อีกทั้งขอให้ผู้ที่เดินทางไปร่วมงานศพ หมู่ 5 บ้านโคกมะค่า ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 30 ธ.ค.2563-3 ม.ค.2564 ให้เฝ้าระวังอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วัน (7-20 ม.ค.2564) โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่น ไม่ควรไปอยู่ในแหล่งชุมชน ไปรายงานตัวที่สถานพยาบาล

ชลบุรีคนแห่ต่อคิวขอใบรับรอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังมีการประกาศข้อกำหนดยกระดับพื้นที่ควบคุมเข้มข้นขั้นสูงสุดใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสมุทรสาคร ลงนามโดยนายกรัฐมนตรี กำหนดให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว หากจะออกนอกพื้นที่ จะต้องมียืนยันรับรองออกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองควบคู่กับเอกสารแสดงตน มีผลวันที่ 7 ม.ค. สร้างความปั่นป่วนให้ประชาชนในพื้นที่อย่างมาก

ช่วงเช้า ที่บริเวณ ที่ว่าการอำเภอศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีประชาชนเป็นจำนวนมากเดินทางมาขอใบอนุญาตในการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อขอใบอนุญาตในการเดินทางข้ามจังหวัด และเกิดความวุ่นวายกรณีที่มีมาขอใบอนุญาต ยังไม่เข้าใจขั้นตอนในการขอทำให้เกิดการล่าช้าขึ้น ขณะที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี มีประชาชนแห่มาแน่นอำเภอหลายร้อยคนเพื่อมาขอใบอนุญาตในการเดินทางออกนอกพื้นที่หรือต่างจังหวัด

‘ระยอง-ตราด’ วุ่นแห่ขอใบอนุญาต

ที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง เกิดความแออัด มีประชาชนแห่มาเข้าแถวขอหนังสือรับรองเดินทางข้ามจังหวัด หากไม่มีการขออนุญาตเข้า-ออกพื้นที่ จะมีโทษทั้งจำและปรับ สร้างความตื่นตระหนกให้ผู้ที่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดเป็นอย่างมาก จนต้องแห่เข้าคิวขอใบอนุญาตกันจำนวนมาก สร้างความโกลาหลวุ่นวาย จนต้องใช้ศาลาประชาคม อ.เมืองระยองเป็นสถานที่ขอใบอนุญาต และอีก 7 อำเภอใน จ.ระยองได้มีประชาชนแห่มาเข้าคิวกันแต่เช้าจนแน่นที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเช่นกัน

ที่บริเวณจุดสกัดบ้านท่าจอด ด.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด ประชาชนทั้ง จ.ตราดที่จะเดินทางออกนอกจังหวัด ทำให้บริเวณที่ตั้งจุดรับแจ้งเต็มไปด้วยประชาชนทั้งที่จะออกจาก จ.ตราดและเข้าจ.ตราดมายื่นเอกสารขออนุญาตจำนวนมาก บางรายมาขอใบอนุญาตและนั่งเขียนในพื้นที่ และต้องต่อคิวกันเป็นเวลานาน ยังมีความวุ่นวายและไม่เข้าใจในขั้นตอน จึงทำให้ต้องอธิบายขั้นตอน และแจกแจงรายละเอียดไว้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1

รมต.ด้านบังคับใช้กฎหมาย 'บิ๊กตู่' สั่งภอย

เข้าบอกผิด-เย็นให้ยกเลิก
5จว.คิวยาวขอใบเดินทาง
มท.ชี้ก้าน-พญบ.ก็เซ็นได้
ติดโควิดยังพุ่ง305-ดับอีก1
ตั้งรพ.สนามมธ.ศูนย์รังสิต
ป่วยโควิดยังพุ่ง 305 ราย เสียชีวิต 1 คน 5 จังหวัด
ต่อคิวยื่นขออนุญาตเดินทางวันแรกวัน-เอกสารไม่ครบ
โหลดแอปฯหมอชนะ'ป่วน (อ่านต่อหน้า 10)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

หมอชนะ

ป่วยโควิดรายใหม่อีก305ดับ1

เมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ว่าในวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 305 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 193 ราย ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานข้ามชาติจากการคัดกรองเชิงรุก 109 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) 3 ราย รวมสะสม 9,636 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 7,551 ราย กลุ่มแรงงานต่างด้าว 2,684 ราย รักษาหายแล้ว 4,521 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย สะสมที่ 67 ราย

ชาย88ปีติดจากลูกเสียชีวิต

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตรายล่าสุดชายไทย อายุ 88 ปี เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังและติดเชื้อ มีประวัติติดเชื้อมาจากลูกชายที่เข้าพื้นที่เสี่ยงในระยะก่อน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ลูกชายมาเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน โดยภายหลังพบว่าติดเชื้อจึงเข้ารักษาที่โรงพยาบาลใน จ.ระยอง เมื่อวันที่ 2 มกราคม มีอาการไข้ต่ำ ถ่ายเหลว ไอและมีเสมหะ เข้ารักษาในโรงพยาบาล (รพ.) ระยอง เมื่อวันที่ 3 มกราคม ตรวจพบเชื้อโควิด-19 หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม มีอาการไข้สูง ซิวพร ความดัน และอัตราการหายใจเพิ่มขึ้น ออกซิเจนในเลือดลดลง เมื่อวันที่ 5 มกราคม อาการแยลง และเสียชีวิตวันที่ 6 มกราคม เวลา 06.00 น.

12จังหวัดปลอดเชื้อ14วัน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ในตารางการพบผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ จ.สมุทรสาคร วันนี้พบผู้ป่วยและที่ 3 พันราย โดยมีข่าวดีคือพื้นที่จังหวัดสืงขาวที่ไม่พบผู้ป่วย 14 วัน เช่น ระนอง ตรัง นราธิวาส เลย หนองคาย มหาสารคาม สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สตูล สงขลา กำแพงเพชร เป็นต้น คาดว่าจะนำออกจากตารางจังหวัดที่พบผู้ป่วย ขณะที่หนานบุรียังมีความเสี่ยง เช่น เข้าไปในตลาดสมุทรสาคร สัมผัสผู้ป่วย สถานบันเทิง และเกี่ยวข้องกับระยอง โดยมีผู้ป่วยสะสม 111 ราย กระจายใน 6 อำเภอ

ในส่วนของการเปิดเผยใหม่ไฉนนั้น นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า หากจังหวัดมีจำนวนผู้ป่วยไม่มาก ควรจะเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนรับทราบประวัติ อาการ ความเสี่ยง เหตุติดเชื้อมา แต่ในส่วนที่บอกใหม่ไฉนไม่ครบถ้วนหรือไม่บอกนั้น มีเหตุผล 3 ข้อ คือ

และ 3.พยายามทำอยู่แต่ผู้ป่วยให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับสถานที่ผิดกฎหมาย

ไม่ไหลดแอพพ์หมอชนะ' ผิด

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า การประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับที่ 17 ออกเมื่อวันที่ 6 มกราคม ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. สำคัญคือ 1.การยกระดับบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ยึดหลักการอยู่ห่างไว้ใส่แมสก์กัน หน่นล้างมือ ตรวจเช็กอุณหภูมิ เน้นย้ำการใช้แอพพ์พลิเคชัน "หมอชนะ" "ไทยชนะ" ในการติดตามตัว โดยที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ระบุว่าหากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ติดตั้งแอพพ์หมอชนะ ถือว่าละเมิดกฎหมายฉบับที่ 17 นี้ด้วย 2.ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่เข้มงวดอย่างยิ่ง ใน 5 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย จันทบุรี ชลบุรี ตรังสมุทรสาคร และระยอง ต้องควบคุมการใช้เส้นทางเข้า-ออก ตั้งจุดสกัดที่คัดกรองเข้มข้นที่มากขึ้น ไม่ได้เป็นการปิดกั้นทั้งหมด แต่อาจมีความไม่สะดวกมากขึ้น บุคคลที่จะออกจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดต้องแสดงหลักฐานความจำเป็น พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน 3.ปราบปรามลงโทษผู้กระทำความผิดให้เกิดการระบาด กระบวนการลักลอบขนย้ายแรงงานข้ามประเทศ การปล่อยปลละละเลยหน้าที่ เอื้ออำนวยความสะดวกการเปิดบ่อนพนันต่างๆ โดยกำชับเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบ นำผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

พื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด 5ข้อ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ประกาศใช้จะมีผลบังคับใช้ใน 23 จังหวัด และ 5 จังหวัดควบคุมสูงสุดเข้มงวด โดย ศบค.พ.ท.ได้ออกประกาศโรสารในกระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตั้งจุดตรวจเส้นทางหลักในพื้นที่รอยต่อ ไปจนถึงเส้นทางรองตามความจำเป็นและเหมาะสม ประชาสัมพันธ์ให้ทุกพื้นที่ให้ประชาชนงด ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด เว้นแต่เหตุจำเป็นโดยต้องมีหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านคัดกรอง ซึ่งอาจต้องใช้เวลาดำเนินทางมากกว่าปกติ ในส่วนของพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องทำเพิ่ม 5 ข้อ คือ 1.ตรวจวัดอุณหภูมิ 2.ตรวจสอบความจำเป็นและปลายทางในการเดินทาง 3.การตรวจสอบการติดตั้งแอพพ์หมอชนะ 4.ตรวจสอบเอกสารรับรองความจำเป็น และ 5.บันทึกข้อมูลผู้เดินทาง ทั้งนี้หนังสือรับรองความจำเป็น ขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ หรือนายจ้าง

มหาชัยใช้รพ.สนาม3พันเตียง

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์จิต ปลอดภัย กล่าวว่า การจัดตั้งโรงพยาบาล (รพ.) สนามนั้นเป็นการจัดตั้งตามความจำเป็นซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลที่ตั้งเป็นประจำ มีความต้องการใช้เพียงชั่วคราว เมื่อจบภารกิจก็ยกเลิก

ซึ่ง รพ.สนามที่ใช้ในครั้งนี้เป็นลักษณะของ cohort ward รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโดยไม่มีอาการหรืออาการน้อย

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า ความต้องการสำหรับ จ.สมุทรสาคร อยู่ราวประมาณ 2-3 พันเตียง เนื่องจากมีการค้นหาเชิงรุก ยังพบผู้ป่วยอยู่เรื่อยๆ วันละกว่าร้อยราย และต้องรับบางส่วนมาจากตลาดกลางกุ้งด้วย ซึ่งหากคิดเป็นร้อยละ 40-50 ก็มีความต้องการประมาณร้อยถึงพันเตียง

"เป็นเรื่องของมนุษยธรรม เราอยากให้ทุกคนได้รับการดูแล แต่ด้วยพื้นที่ราชการของกระทรวงเองไม่เพียงพอ จึงต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐอื่นรวมถึงเอกชนที่มีความกรุณาเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศมอบพื้นที่สนับสนุนมา" ปลัด สธ.กล่าว และว่า ทั้งนี้ รพ.สนามจะต้องมีระบบสุขภาพีบบน ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานในระดับ รพ.ที่ สธ.รับรอง

สธ.เปิดแผนฉีดวัคซีนโควิด

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความคืบหน้าของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในการจัดสรรเพื่อฉีดให้กับคนไทยว่าเมื่อได้รับวัคซีนจากบริษัทในแวกซ์ของจีน ที่ในเดือนกุมภาพันธ์จะได้รับ 200,000 โดส ล็อตแรกจะกระจายให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อีก 80,000 คน และเจ้าหน้าที่หน้าด่านในการควบคุมโรค ทั้งฝ่ายความมั่นคง รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาล (รพ.) สนาม ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน 5 จังหวัด

"จากนั้นในเดือนมีนาคม-เมษายน จะได้รับวัคซีนอีก 800,000 โดส และ 1,000,000 โดส จะทยอยให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว ทั้งหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคปอด โด และผู้ที่มีภาวะอ้วนด้วย และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยจะกระจายฉีดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด จากนั้นในเดือนพฤษภาคมที่จะได้รับวัคซีน 26 ล้านโดส จะฉีดให้กับประชาชนทั่วไป ตั้งใจฉีดให้ครบร้อยละ 70 เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อหยุดยั้งการระบาดของโรค โดยคาดว่าจะทยอยฉีดไปจนถึงต้นปี 2565 เพราะประชากร 1 คน ต้องได้รับวัคซีน 2 เข็ม และห่างกันเข็มละ 4 สัปดาห์ เพื่อให้ให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกัน" นพ.โอภาสกล่าว

'บิกิตู' เข้มจว.ไม่ทิ้งปากท้อง

เวลา 16.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวในรายการ PM PODCAST ผ่านแอพพ์พลิเคชันพอดแคสต์ไทยคู่ฟ้าช่วงหนึ่ง ว่าในส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันนี้ทุกคนทราบดีว่ามีมาตรการแพร่ระบาด มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น จึงอยากให้ทุกคนตระหนักรู้ว่าจะต้องร่วมมือกับรัฐบาลและดูแลตัวเอง ครอบครัว



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

ส่วนการออกข้อกำหนดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด สมุทรสาคร จันทบุรี ชลบุรี ระยอง และตราด โดยผู้ใดที่จะเดินทางเข้าหรือออกจำเป็นต้องมีเอกสารรับรองตามความจำเป็น เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องการที่จะลงโทษใคร แต่ก็จำเป็นต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงผู้ที่ปกปิดข้อมูลการเดินทางด้วย ทั้งนี้ ทุกอย่างจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการควบคุมโรคและต้องไม่ละเลยเรื่องการใช้ชีวิตตามปกติและปัญหาปากท้องของทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องหาเช้ากินค่ำ ขอความร่วมมืออีกครั้ง ที่ผ่านมายุ่งยากมาได้แล้วในระยะเวลาหนึ่ง

ย้ำไม่โหลดแอปพ์ไม่ติดกรม.

ในการตรวจเชื้อโควิด-19 นั้นอยากขอให้ทุกคนอย่าวิตกกังวลไป บางคนไม่ได้ไปไหน ไม่ได้ไปในพื้นที่เสี่ยง ไม่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ หรือเคยเดินทางไปยังพื้นที่ระบาด แพทย์แนะนำให้มาสังเกตอาการ เก็บตัวอย่างที่บ้าน 14 วัน ถ้ามีเหตุผิดปกติไปพบแพทย์ ขอเพียงอย่างเดียวให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่และต้องดูแลตัวเอง อย่าไปปิดบังกันและกัน ขณะนี้ไม่มีข่าวว่าหลายคนมีความกังวลว่าโทรศัพท์ตัวเองนั้นมันจะไม่สามารถที่จะโหลดแอปพ์ได้แล้วจะมีความผิด ผมได้สอบถามไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ก็ได้มีการยืนยันว่าไม่ได้มีความผิดอะไร ถ้ามีโทรศัพท์ที่โหลดแอปพ์ไม่ได้ก็ตั้งลงทะเบียนเพื่อควบคุมได้ว่าจะไปไหนต่อไปอย่างไรก็ต้องเขียนแผนต่างๆ เพื่อที่จะได้ตรวจสอบได้ หรือร้องขอให้ช่วยกัน ใครมีโทรศัพท์ที่โหลดแอปพ์ได้ก็ขอให้โหลด ขอรับรองว่าอย่าไปอ่านหรือฟังข่าวที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็จะเกิดความตกใจกันไปทั้งหมด ผมเองก็ไม่ทราบว่าจะเขียนกันไปเพื่ออะไร” นายภาณุกล่าว

รบ.ยันปี'64ได้วัคซีนครึ่งปท.

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงที่ทำเนียบรัฐบาลถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่าเป้าหมายของรัฐบาลภายในปี 2564 นี้คือการจัดหาวัคซีนได้เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของประชากรของประเทศ หรือเกิน 33 ล้านคน ในวันนี้ได้เจรจากับบริษัท Sinovac ของประเทศจีนที่จะนำวัคซีนเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์ 200,000 โดส ในเดือนมีนาคมจะมีวัคซีนเข้ามาอีก 800,000 โดส เดือนเมษายนจะเข้ามาอีก 1 ล้านโดส รวม 2 ล้านโดส จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การอาหารและยา (อย.) ส่วนอีก 26 ล้านโดส เป็นการผลิตในประเทศไทย โดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเจรจาจะมีวัคซีนเพิ่มอีก 35 ล้านโดส เพื่อให้ครอบคลุมประชากรที่มีอยู่ในประเทศ

ขอโทษปชช.โหลดแอปพ์ทำลัสน

นายอนุชาแถลงถึงกรณีที่มีการประกาศเรื่องการควบคุมการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดว่าการเดินทางเข้าออกในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมเข้มงวด 5 จังหวัด คือสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด การเดินทางต้องผ่านจุดคัดกรองและชี้แจงเหตุผลหลักฐาน เอกสารรับรองในการเดินทาง และต้องเข้มงวดเป็นพิเศษ ประเด็นนี้เกิดข้อสับสนว่าจะต้องขออนุญาตจากใคร ที่ไหน อย่างไร ต้องขอโทษประชาชนที่สื่อสารและทำให้เกิดความเข้าใจผิด บางคนไปเที่ยวเกาหลีหรือศาลากลางจังหวัด ขอชี้แจงว่าการขออนุญาตในเอกสารรับรองประชาชนขอได้ที่ก้านหรือผู้ใหญ่บ้าน โดยไม่จำเป็นต้องไปที่อำเภอ หรือจังหวัด เพื่อให้เกิดความสะดวกและง่ายขึ้น ส่วนพื้นที่อื่นๆ ใน 49 จังหวัดให้ขึ้นอยู่กับจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กำหนดตามความเหมาะสม ส่วนที่มีข้อกำหนดให้ติดตั้งแอปพลิเคชั่นหมอชนะ เป็นการช่วยตรวจและดูเรื่องการเคลื่อนที่ของประชาชน แต่หากประชาชนไม่สะดวกที่จะโหลดแอปพลิเคชั่นดังกล่าวสามารถใช้วิธีติดบันทึก และแจ้งแผนการเดินทางที่จุดตรวจคัดกรองได้ แต่หากพบว่ามีการปกปิดข้อมูล ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดก็จะถือว่ามีความผิด แต่หากใช้แอปพลิเคชั่นหมอชนะจะทำให้ดำเนินการได้เร็วขึ้น จึงขอแนะนำว่า หากมีสมาร์ตโฟนที่โหลดแอปพลิเคชั่นได้ก็ขอให้โหลด เพื่อนำมาใช้งาน เพราะแอปพลิเคชั่นนี้จะทำให้ตรวจสอบที่ไปที่มาได้เร็วขึ้น

'หมอชนะ'ที่1 เทรนด์ทวิตเตอร์

ภายหลังจาก นพ.ทวีศิลป์เปิดเผยว่า หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีการติดตั้งแอปพ์

เสี่ยงวิพากษ์วิจารณ์โดยระบุว่า หากไม่ติดตั้งแอปพ์หมอชนะ ก็ไม่มีความผิดแต่อย่างใดนั้น ปรากฏการณ์เรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้แอปพ์หมอชนะส่งผลให้ #หมอชนะ ขึ้นอันดับ 1 ในเทรนด์ทวิตเตอร์ของประเทศไทยในวันเดียวกัน โดยชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการพลิกกลับไปมาในคำสั่งครั้งนี้ของรัฐบาล ที่ตอนแรกบอกว่า ลงโทษ ผู้ป่วยโควิดไม่มีแอปพ์หมอชนะ ก่อนจะกลับลำว่า จะไม่ลงโทษแต่อย่างใด ขณะที่อีกจำนวนมากออกมาแสดงความเห็นไม่พอใจกับข้อบังคับต้นแรกของรัฐบาลที่จะลงโทษผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีแอปพ์หมอชนะ เนื่องจากผู้ป่วยบางคนอาจจะไม่มีมือถือ หรือมือถือไม่สามารถโหลดแอปพ์หมอชนะได้

มท.สั่งทุกจว.ตั้งด่านตรวจโควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 นั้น นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด มท.ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลักในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด โดยใช้อำนาจในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบูรณาการและประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและตำรวจ และจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรอง ให้มอบหมายนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการทุกภาคส่วนจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองในเส้นทางรองตามความจำเป็นและเหมาะสม และให้ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้นายอำเภอประชาสัมพันธ์ผ่าน “หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน” ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือประชาชนงด หรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเข้ารับการตรวจคัดกรอง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอันอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และทำให้ต้องใช้เวลาการเดินทางมากกว่าปกติ

พท.ขังใจวัคซีนเอื้อเจ้าลัว

น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) แถลงว่า พรรค พท. ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และ อสม.ที่ทำหน้าที่ในช่วงเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบอบนี้ และ ส.ส.ของพรรค พท.ทั้ง



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

135 เขต มีความห่วงใย และพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนอยู่เสมอ ทั้งนี้ พรรค พท.มีความกังวลในการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่อาจจะไม่ทั่วถึงกับประชาชนทุกคนอย่างทันเวลาที่สำหรับวัคซีนที่รัฐบาลสั่งมาจากบริษัท Sinovac จากจีน มีราคาถูกกว่าผู้ผลิตที่จำหน่ายราคาสูง แต่ราคาถูกนั้นได้มาตรฐานและมีผลต่อการป้องกันโรคได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากมีข่าวว่ารัฐบาลบราซิลได้สั่งหยุดทดสอบวัคซีน Sinovac จากจีนในขั้นตอนสุดท้ายแล้ว เพราะทำให้เกิดผลร้ายแรงตามมา แต่รัฐบาลไทยยืนยันที่จะสั่งซื้อเพราะถูกกดดันจากสังคม กรณีได้รับวัคซีนล่าช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านทั้งที่สั่งซื้อวัคซีนยี่ห้อเดียวกัน จนเปลี่ยนมาสั่งซื้อกับบริษัท Sinovac ของจีน สะท้อนว่ารัฐบาลนี้ขาดการวางแผนในการรับมือสถานการณ์โควิด-19 อย่างรุนแรง ขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า บริษัทเจ้าสัวรายใหญ่ของไทยทุ่มเงิน 1.54 หมื่นล้านบาท เข้าถือหุ้น 15% ในบริษัท Sinovac Life Sciences หน่วยงานผลิตวัคซีนซิโนแวค เป็นการเตรียมการเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใหญ่หรือไม่

แบ่ง3ส่วนขอออกนอกพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.สมุทรสาคร 1 ใน 5 จังหวัดที่มีการประกาศยกระดับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดห้าม-เข้าออกพื้นที่นั้น บรรยาการการขอหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอก จ.สมุทรสาคร ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ช่วงเช้าวันแรกเป็นไปอย่างซบเซม มีประชาชนจำนวนมากรอขอทำหนังสืออนุญาตออกนอกพื้นที่ โดยนายณัฐภัทร เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาครกล่าวว่า การขอหนังสืออนุญาตออกนอกจังหวัดสมุทรสาคร วางมาตรการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.ผู้ประกอบการจะมีแบบฟอร์มให้กรอก โดยออกหนังสือรับรองตนเองได้ 2.สำหรับข้าราชการและ

ออกหนังสือรับรองได้ และ 3.สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ต้องเดินทางออกไปดูจะเป็นครั้งคราว ให้แจ้งความจำเป็น สถานที่ และเวลาเดินทางไปกลับ ซึ่งฝ่ายปกครองได้มอบอำนาจให้กับทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือเทศบาล อบต.ออกหนังสืออนุญาตได้ สำหรับบรรยากาศการตั้งจุดตรวจ-จุดสกัดร่วมของ สก.บ้านแพ้ว วันแรกนอกเหนือจากการตรวจวัดอุณหภูมิแล้ว ยังสอบถามการเดินทาง การขอใบอนุญาตออกนอกพื้นที่ การสแกนแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ไปขอใบอนุญาต ส่วนเรื่องแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" มีผู้ที่เริ่มสแกนไปแล้ว

ชลบุรีประชาชนตกแตกเข้าคิว2ชม.

ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ประชาชนกว่า 300 คน มายืนตกแตกเข้าแถวรอ เพื่อขอเอกสารการเดินทางข้ามจังหวัด นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี กล่าวว่า ยอมรับว่าการให้บริการในวันนี้ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นวันแรก ประกอบกับประชาชนเตรียมเอกสารไม่พร้อม ต้องอธิบายให้เกิดความเข้าใจ อย่างไรก็ตาม หากกระทรวงมหาดไทยให้อำนาจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สามารถดำเนินการออกไปอนุญาตได้ก็จะเกิดความรวดเร็ว

สอบถามผู้ที่มาขอใบอนุญาตเดินทางผ่านจังหวัด ได้ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า มายืนรอนานประมาณ 1-2 ชั่วโมงแล้ว ยากให้ทาง อ.เมืองชลบุรี อำนาจความสะดวกมากกว่านี้ หรือให้ลงทะเบียนทางออนไลน์ หรือให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านรับรอง เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว

นายกัศธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ได้ประสานงานไปยังนายอำเภอทั้งหมด 11 อำเภอ ให้ประสานงานปลัดท้องถิ่นทุกแห่ง อนุญาตการออกหนังสือรับรองการเดินทางออกนอกจังหวัด โดยเน้นในเรื่องมีเหตุจำเป็นจริงๆ รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกเดินทางออกนอกจังหวัด ไม่ต้องไปแออัดกันที่อำเภอต่างๆ

ตราด-จันทน์-ระยองยื่นเอกสาร

ที่บริเวณจุดสกัดบ้านท่าจอด ต.แสนตุง อ.เขาสมิง จ.ตราด ประชาชนมายื่นเอกสารขอใบอนุญาตเดินทางออกนอก จ.ตราด กว่า 200 ราย บางรายนำเอกสารมาให้ให้เซ็น บางรายมาขอใบอนุญาตและนั่งเขียนในพื้นที่ และต้องต่อคิวกันเป็นเวลานาน โดยมีนางจุฑารัตน์ ชุ่มสวัสดิ์ ปลัดอำเภอเขาสมิงมาดำเนินการเซ็นใบอนุญาต ซึ่งยังมีความวุ่นวายและยังไม่เข้าใจในขั้นตอน

ที่ศูนย์ดำรงธรรมจันทบุรี ประชาชนจำนวนมากมายื่นเอกสารขอรับหนังสือรับรองการเดินทางออกนอก จ.จันทบุรี นายอภิชาติ โพธิ์บาทะ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจันทบุรี นำเจ้าหน้าที่ให้บริการ

ได้แนะนำผู้ที่มีมาขอหนังสือรับรองเดินทางออกจาก จ.จันทบุรี ทุกคนต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" และ "ไทยชนะ" สำหรับการออกหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด ที่ศูนย์ดำรงธรรมจันทบุรี ส่วนวันอื่นๆ ผู้ที่มีความจำเป็นจะเดินทางไปต่างจังหวัด สามารถขอหนังสือรับรองได้ที่นายอำเภอหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคตามที่นายอำเภอมอบหมาย สำหรับผู้ที่เดินทางเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ขอเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่จากหัวหน้าหน่วยงาน หากเป็นภาคเอกชนขอได้ที่นายจ้าง เจ้าของบริษัท หรือเจ้าของสถานประกอบการ

ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองระยอง ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง มีประชาชนจำนวนมากมารอรับใบคำร้องอนุญาตเดินทางข้ามเขต จะระยอง โดยมีเจ้าหน้าที่แจกใบกรอกรายละเอียด มีปลัดอำเภอเมืองระยอง ตั้งโต๊ะตรวจรายละเอียดก่อนเซ็นใบอนุญาต

มหาชัยติดเชื้อเพิ่ม58ราย

ขณะที่การรายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 เวลา 17.00 น. จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ป่วยรายใหม่ 58 ราย จากการค้นหาเชิงรุก 21 ราย เป็นคนไทย 5 ราย และต่างด้าว 16 ราย ที่เหลือเป็นผู้ป่วยจาก



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

ทั้งหมดมีจำนวน 3,142 ราย เป็นคนไทย 669 ราย และคนต่างด้าว 2,473 ราย

นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายแพทย์นครฤทธิ ชัดระสีมานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และคณะ ลงตรวจสอบสวนพื้นที่หลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “สมยศ สหพรอุดมการ” โพสต์ข้อความว่า “ผมมีที่ดินอยู่ประมาณ 2 ไร่ กว. 43 จำนวน 7 ไร่กว่า พร้อมบ้าน พร้อมที่จะให้สร้าง รพ.สนามให้ใช้ฟรี มีไฟฟ้า 3 สายพร้อม 09-2645-4565” ซึ่งพบว่าที่ดินดังกล่าวนั้นแม้จะมีพื้นที่กว้างขวาง แต่ด้วยสภาพตัวอาคารที่มีขนาดเล็กเกินไป จึงไม่เพียงพอต่อการปรับให้เป็นศูนย์ห่วงใยคนสาคร และหากจะนำมาใช้ทำเป็นศูนย์ห่วงใยคนสาครจริงก็ต้องปรับสภาพหลายอย่างใช้เวลาค่อนข้างนาน ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดมีข้อจำกัดหลายอย่าง โดยเฉพาะความเร่งรีบที่ต้องดำเนินการให้ทันต่อจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงไม่มีเวลาเพียงพอที่จะดำเนินการ

ลพบุรี-กรุงเก่าติดจากบ่อนไก่

ที่ จ.ลพบุรี มีรายงานการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 49 ปี ชาว ต.บ้านเบิก อ.ท่าม่วง จ.ลพบุรี ทำงานที่โรงงานทอผ้าที่ ต.จระเข้หรือ อ.ไชโย จ.อ่างทอง มีประวัติเดินทางไปสนามชนไก่ล่าทำแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง ในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 รักษาที่ รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ล่าสุด ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เพิ่มอีก 2 คน ทำให้ยอดรวมของผู้ติดเชื้อระลอกที่ 2 ทั้งจังหวัด 17 คน โดยล่าสุดรายที่ 16 เป็นชาย อายุ 39 ปี เป็นพ่อค้าขายไก่ทอดตลาดเขต อ.วังน้อย ติดเชื้อจากสนามโกขนเรื่องชัย เขต ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน และรายที่ 17 เป็นชายอายุ 59 ปี ติดเชื้อจากสนามโกขนจาก จ.อ่างทอง

นครปฐม-ราชบุรีรวม6ราย

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.ราชบุรี แจ้งพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย เป็นชายอายุ 75 ปี ชาว ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี มีอาการปวดหู หูบวมมีไข้ สัมผัสสะพานส้วกที่ป่วยยืนยันติดเชื้อมีรายที่ 17 วันที่ 26 ธันวาคม-3 มกราคม วันที่ 4 มกราคม ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโพธาราม แพทย์สั่งเก็บตัวอย่างตรวจเชื้อโควิด-19 และผลตรวจพบติดเชื้อโควิด-19

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รายงานสถานการณ์โควิด-19 จ.นครปฐม พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 5 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 76 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 43 ราย รักษาหาย 33 รายแล้ว

ผู้ป่วยรายใหม่ รายที่ 72 เพศหญิง อายุ 29 ปี ชาว ต.บางแถม อ.เมือง รายที่ 73 เพศหญิง อายุ 58 ปี ชาว ต.บางแถม อ.เมือง รายที่ 74 เพศหญิง อายุ 1 ปี ชาว ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน รายที่ 75 เพศชาย อายุ 39 ปี ชาว ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน และรายที่ 76 เพศหญิง อายุ 43 ปี ชาว ต.ท่าตลาด อ.สามพราน

ระยองป่วยลดเหลือ13ราย

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นพ.สุนทร เจริญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดระยอง ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จ.ระยอง ที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

นายชาญนะกล่าวว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 13 ราย คนไทย 12 ราย ชาวญี่ปุ่นที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยนานแล้ว 1 ราย ยอดสะสม 485 ราย วันนี้ อ.วังจันทร์ พบผู้ป่วยแล้ว 1 ราย ดังนั้น จ.ระยอง มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ครบทั้ง 8 อำเภอ ขณะนี้แนวโน้มสถานการณ์โควิดของระยองเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อโควิดมากที่สุด 77 ราย ตั้งแต่นั้นมาก็ลดลงเรื่อยๆ ถึงวันนี้เหลือ 13 ราย

นพ.สุนทรกล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายและกลับบ้านแล้ว 65 ราย อยู่ระหว่างรักษา 412 ราย

ปลดล็อกติ๊กมพู12ม.ค.

ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.นนทบุรี พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 8 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสม รอบใหม่ 132 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด 248 คน รักษาหาย 131(+3) คน เสียชีวิตสะสม 2 คน อยู่ในโรงพยาบาล 115 คน ผู้ป่วย 8 คน ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวข้องกับตลาดบางใหญ่ 4 คน ตลาดพิชัย 1 คน และตลาดบางบัวทอง 1 คน

ด้านนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวถึงกรณีประชาชนที่ถูกกักตัวภายในอาคารคอนกรีตเสริมพูน ตลาดกลางบางใหญ่ ร้องเรียนผ่านทางเฟซบุ๊กถึงมาตรการเยียวยาและชดเชยประชาชนจากภาครัฐว่า ทางจังหวัดได้จัดหาอาหารทั้ง 3 มื้อ น้ำดื่ม ส่งให้กับผู้กักตัวในตึกติ๊กมพูทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว และเกรงว่าแรงงานต่างด้าวจะตกใจกลัวแล้วหลบหนีไปยังที่อื่นๆ จำเป็นต้องวางมาตรการเฝ้าระวังที่เข้มงวดด้วยการนำลวดหนามมาล้อมพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าประจำจุดทางเข้า-ออก และขอยืนยันว่าไม่ได้ใช้กำลังหรือปฏิบัติด้วยความรุนแรง

“หลังครบกำหนดปลดล็อกผู้ถูกกักตัวในตึกติ๊กมพูในวันที่ 12 มกราคมนี้ ทางจังหวัดและทีมสอบสวนโรคไม่พบการแพร่ระบาดเพิ่มเติม ทางจังหวัดพร้อมที่จะคลายล็อกดาวน์ให้ทุกอย่างกลับมาเข้าสู่สภาวะเดิม พร้อมมอบหมายให้ทางอำเภอบางใหญ่ ตั้งโต๊ะรับแจ้งให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป” นายสุจินต์กล่าว

เปิดรพ.สนามธรรมศาสตร์

ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ รศ.นพ.พัฑฒธศตอดุคม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมเปิดกิจกรรม “สามัคคีที่ปทุม” ประกาศพร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19 เปิดโรงพยาบาลสนาม 308 เตียง และร่วมมือกับทุกโรงพยาบาลในปทุมธานี และทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 4 (รวม 8 จังหวัด) ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในเครือข่าย UHOSNET ซึ่งในพื้นที่ กทม. ประกอบด้วย โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ในการรับส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

เตลิวีวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1

**ไม่โหดแอฟหมอชนะ
นายกฯสั่งไม่ติดคุก-อย่าแตกตื่น
ตั้ง'2นอภ.เช่นปอนโกแพร่โควิด-ฟันซ้ำ2ผบ.
5จว.แห่ขอใบเดินทาง-อมสินพักหนี28จังหวัด**

ไม่โหดแอฟ “หมอชนะ” ไม่ติดคุก “บิ๊กตู่” ถ้าวัวใช้จับบันทึกแทนได้
รับ “บ่อนพ่น-ค้าแรงงานเถื่อน” บัญหารระดับชาติ สืบ ไม่เคยเรียกจับผล
ประโยชน์ เตือนใครอ้างชื่อขอเลิกพฤติกรรมตัว “หมอทวีศิลป์” แจงแอฟ
“หมอชนะ” แต่ขอความร่วมมือ ระบุข้อกำหนดยกระดับ ♦ อ่านต่อหน้า 11

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

หมอชนะ □ ต่อจากหน้า 1

5 จว.สีแดง ผู้ใหญ่บ้าน-นายอำเภอ-นายจ้าง ออกเอกสารยืนยันเหตุจำเป็นออกนอกพื้นที่ที่ไม่ต้องไปศาลากลางจังหวัด ผบ.ตร.สั่ง เชื้อด 7 ตร. ระดับนายพล-สว. เอี่ยวปอนด์ ก.2 ตั้งกรรมการสอบ ฟันวินัย-อาญา บก.น.3 ลุยค้นโกดังย่านคลองกรุง เจอกองเจ้าเผาไฟทำลายหลักฐาน เร่งขยายผล ไม่น “เสีย ส.” เป็นเจ้าของ มพ.สั่งเค็ง นายอำเภอป่าโมก-เมืองชุมพรจับม่อนไค้ชน แพริโรครบาด ค้าน 5 จว. วัน แพค้อคิวขอใบอนุญาตข้ามจังหวัดสวค ธิประภาสปีมีผลสืบ สนคังควไมกั้น หอการก้า หวัน เศรษฐกิจเจิง 6 แส่นล้าน ลูกหนี 28 จว. เฮ “อมลิน” ให้พักชำระได้ 3-6 เดือน

แจ้งข้อกำหนดเข้มลบบัปใหม่

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผอ.ศบค. ประกาศข้อกำหนดออกความ ความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจากต้นทางของการคิดเชื่อมมาจากคนสู้น ประชาชนมีความใกล้ชิด

และมีความแออัด อาทิ ในบ่อนพนัน สถานบันเทิง ตลาด ทำให้เกิดการระบาดในรอบนี้ จึงต้องประกาศข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 17 เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราเคยบอกว่าจะมีมาตรการจากเขาไปหาหนักโดยการระบาดที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือน ธ.ค. 63 มาจนถึงตอนนี้ ใกล้จะครบ 1 เดือนแม้กราฟตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่สูงชัน แต่ก็ถือว่าน่ากังวลใจ

รู้แอฟหมอชนะถือว่าฝ่าฝืน

สาระสำคัญของข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 17 คือ 1.ยกระดับมาตรการป้องกันโรคเน้นย้ำการใช้แอฟพลิเคชัน “หมอชนะ” และ “ไทยชนะ” ในการติดตามตัว โดยต่อไปนี้ใครที่ติดเชื้อและไม่ติดตั้งแอฟพลิเคชัน “หมอชนะ” ถือว่าบุคคลนั้นละเมิดข้อกำหนดฉบับนี้เพราะทำให้ไม่สามารถติดตามสอบสวนโรคได้ 2.การยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่งใน 5 จังหวัดสีแดงเข้ม คือ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จึงต้องให้ประชาชนอยู่กับที่ได้และต้องควบคุมการใช้เส้นทางเข้า-ออก รวมถึงจุดสกัดที่คัดกรองเข้มขึ้นมากขึ้นโดยไม่ได้ปิดกั้นทั้งหมด และต้องติดตั้งแอฟพลิเคชัน “หมอชนะ” อีกทั้งผู้ที่ต้องการเดินทางออกนอกพื้นที่ดังกล่าวต้องแสดงเอกสารยืนยันเหตุผลความ

จำเป็นและบัตรประชาชนเราจึงต้องขอยกยที่จะสร้างความไม่สะดวกในการเดินทาง ในที่ประชุมศบค.ชุดเล็ก เมื่อช่วงเช้านี้ (7 ม.ค.) หรือก่อนว่าต่อไปนี้หากพบว่าผู้ติดเชื้อโควิดไม่มีติดตั้งแอฟพลิเคชัน “หมอชนะ” จะถือว่าละเมิดกฎหมายตามข้อกำหนดนี้

ปราบหนักขนต่างด้าว-ปอน

3.ปราบปรามลงโทษผู้กระทำความผิดเป็นเหตุให้เกิดการระบาดให้ปราบปรามกระบวนการลักลอบขนย้ายแรงงานข้ามประเทศ รวมถึงการปล่อยปลาระยะเลขหน้าที่เชื้ออำนาจหรือสมรวั้มคิดการเปิดบ่อนพนันต่าง ๆ โดยกำชับเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามตอนนี้ ศบค.มท. มีโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 6 ม.ค. 2564 ถึงผู้ว่าฯ กทม. และ ผวจ. ทุกจังหวัดสั่งการให้ 28 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด คงจุดตรวจเส้นทางหลักในพื้นที่รอยต่อไปจนถึงเส้นทางรอง ความจำเป็นและเหมาะสมประชาสัมพันธุ์ให้ทุกพื้นที่ให้ประชาชนหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด เว้นแต่เหตุจำเป็น

นายจ้างออกเอกสารยืนยัน

เมื่อถามว่าในกรณีของ 5 จังหวัดดัง

จำนวนมากไปยื่นขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกพื้นที่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า การไปขอเอกสารดังกล่าวไม่จำเป็นต้องไปถึงศาลากลางจังหวัดเท่านั้นเพราะสามารถยื่นคำขอได้ที่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายอำเภอในพื้นที่ของตัวเอง ทั้งนี้ในการประชุม ศบค.ชุดเล็กเมื่อช่วงเช้านี้หรือเรื่องนี้ด้วยและเห็นว่าแม้กระทั่งนายจ้างหรือเจ้าของบริษัทเอกชนสามารถนำแบบฟอร์มที่กระทรวงมหาดไทยออกมาเอาไปใช้ทำเป็นเอกสารรับรองความจำเป็นให้พนักงานที่มีหน้าที่ขับรถส่งสินค้าได้แต่ถ้ากรณีของประชาชนทั่วไปที่มีความจำเป็นจริง ๆ จะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อไปปฏิบัติภารกิจตัวเองสามารถยื่นเรื่องให้ผู้ใหญ่บ้านออกเอกสารนี้ได้เลย ต่อข้อถามว่าจะสามารถใช้แอฟพลิเคชัน “หมอชนะ” ควบคู่กับบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่แทนการออกเอกสารรับรองความจำเป็นดังกล่าว ได้หรือไม่ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ตอนนี้ต้องการให้เกิดความยุ่งยากจึงต้องใช้เอกสารดังกล่าวในการเดินทางเข้า-ออกใน 5 จังหวัดข้างต้น

ศบค.พบป่วยอีก 305 ราย

นพ.ทวีศิลป์ รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 305 ราย รวมมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 9,836 ราย รักษาหายเพิ่ม 103 ราย รวมยอดสะสมผู้ที่รักษาหายแล้วมี 4,521 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม 67 ราย ซึ่งผู้เสียชีวิตรายใหม่เป็นชายไทย อายุ 88 ปี มีโรคประจำตัวคือ มะเร็ง เป็นผู้ป่วยติดเชื้อ ติดเชื้อโควิด-19 จากลูกชายที่เข้าพื้นที่เสี่ยงบ่อนพนันใน จ.ระยอง สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 305 ราย แบ่งเป็น 1.จากการค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน 109 ราย 2.ผู้ติดเชื้อในประเทศ 193 ราย 3.ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้ารับการรักษาที่กักตัว 2 ราย ได้แก่ รัสเซีย 1 ราย ตุรกี 1 ราย และ 4.ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ คือจากเมียนมา 1 ราย

บุรีรัมย์ไฟ้แตกติดโรคแล้ว

ส่วนกรณีของผู้ติดเชื้อในประเทศ 193

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

ราย ประกอบด้วย 1.มีประวัติไปสถานที่เสี่ยง อาชีพเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า มี 135 ราย แบ่งเป็น กรุงเทพฯ 47 ราย สมุทรปราการ 25 ราย สมุทรสาคร 40 ราย พระนครศรีอยุธยา 3 ราย สุพรรณบุรี 1 ราย อ่างทอง 2 ราย สิงห์บุรี 2 ราย ลพบุรี 2 ราย นครปฐม 3 ราย ขอนแก่น 1 ราย ปทุมธานี 6 ราย ราชบุรี 1 ราย เชียงใหม่ 2 ราย 2.อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 58 ราย ได้แก่ สุพรรณบุรี 1 ราย ตราด 1 ราย จันทบุรี 6 ราย กรุงเทพฯ 2 ราย ขอนแก่น 1 ราย ชลบุรี 27 ราย ระยอง 13 ราย สมุทรปราการ 5 ราย 3.คัดกรองเชิงรุกในชุมชน 109 ราย อยู่ที่ จ.สมุทรสาคร แบ่งเป็นคนไทย 2 ราย และ ต่างต่าง 107 ราย ขณะที่จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อ ยังอยู่ที่ 56 จังหวัด ทั้งนี้มีข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า จ.บุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ล่าสุดที่พบผู้ติดเชื้อส่วน จังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วยในช่วง 14 วัน ได้แก่ ระนอง ตรัง นราธิวาส เดช หนองคาย มหาสารคาม สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สตูล สงขลา และ กำแพงเพชร

ติดเชื้อโงงสมุทรสาคร 3,258

อย่างไรก็ตามจากกรณีวิเคราะห์ข้อมูล การกระจายตัวของผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับกรณี

15 ราย สุพรรณบุรี 13 ราย ลพบุรี 6 ราย สิงห์บุรี 4 ราย ส่วนการพบผู้ติดเชื้อทั่วประเทศจากกรณี ใน จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 63-7 ม.ค. 64 รวมมี 3,258 ราย และจากกรณีใน จ.ระยอง มี 472 ราย

จบครามาใช้บันทึกแทนได้

ต่อมา น.พ.ทวีศิลป์ โฆษก สบค. ชี้แจง ระหว่างการประชุมทำความเข้าใจระหว่าง สบค.กับองค์กรสื่อและสื่อมวลชนทุกสำนัก โดยมี พล.อ.ฉัตรกุล นาคพาณิชย์ เลขาฯ สมช. เป็นประธานการประชุม กรณีหากไม่โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัดแล้วจะติดคุก ว่า ยืนยันว่าไม่ขนาดนั้น เพราะเจตนาที่แท้จริงเป็นการขอความร่วมมือ ส่วนหากประชาชนไม่มีสมาร์โฟนไม่ สามารถโหลดแอป “หมอชนะ” ได้ก็สามารถจดบันทึกของตนเองด้วยมือได้ ยืนยันที่แถลง สบค.ในวันเดียวกันนี้ในเรื่องดังกล่าวเป็นการอ่านตามเอกสารแต่ความจริงไม่ได้ชี้เรี่ยขนาดนั้น

ปอน-คำแรงงานปัญหาชาติ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีออกรายการรูปแบบเล่าเรื่องในหัวข้อ “ปัญหาปอน การพนัน และ แรงงานผิดกฎหมาย” ผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์ไทย คู่ฟ้า ว่า เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานและในวันนี้เมื่อสถานการณ์บ้านปลายนมา จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาดและรัฐบาลเองไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้เกิด แต่อาจจะจะมีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดี หรืออาจจะมีคนเสนอผลประโยชน์ให้ ฉะนั้นต้องช่วยกันจัดการเหล่านี้ ยืนยันว่าไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น ขอฝากไว้ด้วยปัญหาเหล่านี้เหมือนหลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่มีมายาวนานทั้งเรื่องยาเสพติด การตัดไม้ทำลายป่า และอีกมากมายที่เป็นปัญหาเราต้องหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม ดำเนินการบนพื้นฐานของกฎหมาย ฝรั่งเรียกคนเหล่านี้ และถ้าใครเอารื้อผมไปอ้างสอบถามผมมาก่อนอย่าไปเชื่อเขา เพราะบางอย่างก็แปลกใจว่าทำไมมาเกี่ยวข้องกับข้อฝากด้วย

สำหรับผู้ที่ยังให้เลิกได้แล้ว ไม่ว่าจะใครก็ตามที่อ้างว่าเป็นเพื่อนผมอาจเป็นญาติผม อ้างอะไรก็แล้วแต่

ไม่โหลดแอปไร้ความผิด

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า หลายคนมีความกังวลว่าโทรศัพท์ตัวเองไม่ทันสมัยไม่สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันได้แล้วจะมีความผิด คนได้สอบถามไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส)แล้ว ได้รับการยืนยันว่าไม่ได้มีความผิดอะไรถ้ามีโทรศัพท์ที่โหลดแอปไม่ได้ ก็ต้องลงทะเบียนเพื่อควบคุมต้องเขียนแผนต่าง ๆ เพื่อให้ตรวจสอบได้ แต่ถ้าใครมีโทรศัพท์ที่สามารถโหลดแอปได้ ก็ขอให้โหลดขอร้องว่าอย่าไปอ่านหรือฟังข่าวที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็จะเกิดความตกใจกันไปทั้งหมด

ผวจ.สมุทรสาครเริ่มดีขึ้น

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงความคืบหน้าอาการของ นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผวจ.สมุทรสาคร ว่าในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมา ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นมาก เมื่อวานนี้ (6 ม.ค.) สามารถนอนหงายได้ตลอดซึ่งการนอนหงายแสดงว่าปอดเริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติที่ดีคือยกยอกคือการให้อาหารทางสายยางดีขึ้น ไม่มีการกั๊กถังรับ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

ปกติถือว่าดี เข้าสู่แผนฟื้นฟูร่างกายได้ อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาต้องออกจากพร.จะมีการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้ง ตอนนี้ยังคงใช้เครื่องช่วยหายใจต่อไปอีกประมาณ 1-2 วันยังต้องให้ยานอนหลับ แต่วันนี้จะค่อย ๆ ลดยานอนหลับลง หากหายใจดีก็จะถอดเครื่องช่วยหายใจได้ ส่วนอาการทางชุดีพร วิจิตรแสงศรี ภริยา ก็ดีขึ้น จากที่เดิมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว

จัดหนัก 7 ทร. ละเลยป้อน

ก่อนหน้านี้นี้ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีคำสั่ง ตร.ที่ 3/2564 ลงวันที่ 6 ม.ค. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ใจความว่า ด้วยได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสำนักงานตำรวจตามคำสั่งสำนักงานจรตำรวจ ที่ 218/2563 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปรากฏข้อเท็จจริงต้องสังคมว่ามีลักษณะเปิดป้อนการพนันในพื้นที่ จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี เป็นเหตุให้มีการแพร่เชื้อโควิด-19 กระจายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้ 1. พล.ต.ต. ปกฤษเดช เกตุพันธ์ ผบ.ภ.จว.ระยอง 2. พล.ต.ต. ประการ ประจง ผบ.ภ.จว.ชลบุรี 3. พล.ต.ท. โกศล เกิดมณี รอง ผก.ตส.สภ.เมืองระยอง 4. พล.ต.ท. เกียรติพงศ์ กมขุนทด รอง ผก.ป.สภ.เมืองระยอง 5. พล.ต.ท. วัชรกร มงคลมหา รอง ผก.ป.สภ. บางละมุง 6. พล.ต.ท. คำพันธ์ ขวัญทอง สว.สส.สภ.เมืองระยอง และ 7. พล.ต.ต. ธนา วิเศษชัย สว.ป.สภ.เมืองระยอง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ไม่เอาใจใส่ ปล่อยปละละเลย ในการสืบสวนป้องกันและปราบปรามอบายมุข เป็นเหตุให้ประชาชนติดเชื้อโรคโควิด-19 จากป้อนการพนันในพื้นที่ สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงทุกมิติเหตุเกิดในเวลาไล่ไม่ปรากฏแน่ชัด ถึงวันที่ 26 ธ.ค. 63 บริเวณพื้นที่ใกล้สถานีขนส่งแห่งที่ 1 (ขนส่งเก่า) ต.ประจักษ์ อ.เมือง จ.ระยอง และบริเวณหลังร้านนำชัยและร้านเฉลิมกรุง

พทยาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

บุกค้นโกดังย่านฉลองกรุง

พล.ต.อ.นพรัตน์ สันมา รอง ผบ.ท.น.3 พร้อม พล.ต.อ.อิทธิเชษฐ วัชรหอมพล ผกก. สท.ฉลองกรุง สนธิกำลัง นำหมายค้นศาลอาญามีนบุรีเข้าตรวจสอบโกดังฝั่งตรงข้ามซอยฉลองกรุง 43 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ หลังพบหลักฐานว่าเป็นสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับการเล่นพนัน พล.ต.อ.อิทธิเชษฐกล่าวว่า จากกรณีมีโพสต์ภาพผ่านสื่อออนไลน์พบรถกระบะขนโต๊ะพนันตกอยู่บนพื้นถนนจึงตรวจสอบจนพบสถานที่สุดท้ายที่รถคันดังกล่าวเข้ามาคือโกดังหลังดังกล่าว พล.ต.ท.ภักดิ์ พงษ์เกตุรา ผบ.ช.น. และ พล.ต.ต.สมนึก น้อยคง ผบ.ท.น.3 จึงสั่งให้เข้าตรวจสอบ ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบผู้แสดงตนเป็นเจ้าของและจะติดตามหาเจ้าของรถที่ขนโต๊ะดังกล่าวมาสอบปากคำให้เร็วที่สุด

ตะลึงเผาทำลายหลักฐาน

จากนั้นตำรวจนำประแจตัดเหล็กตัดแม่กุญแจที่ปิดประตูมotelริทไฮท์สถานที่ดังกล่าวเมื่อเปิดมาพบเป็นที่ว่างเปล่า ระยะทางลึกเข้าไป 300 เมตร มีกองเก้าอี้ยังระอุ พบเศษไฟโพยพนันต่าง ๆ ถูกเผาเป็นเต้าถ่าน และมีประตูรั้วใส่กุญแจอีกชั้นเมื่อเปิดมาพบอาคาร 3 หลัง มีโกดังขนาดใหญ่สูงชันเดียวอยู่ตรงกลางและอาคารขนาดเล็กสูงชันเดียว 2 หลังขนานข้าง ด้านหน้าโกดังมีลักษณะโปร่งโล่ง ด้านหลังปิดทึบมีคิวดูดโคลงลำปลาทิว พบไฟหลายลำรับ โปยพนันฟุตบอลต่างประเทศ โปยพนันเสือมังกร โคมไฟ โตะสนุกเกอร์ กลองข้าวและขวดเครื่องดื่มกระจัดกระจายเต็มพื้นที่ พล.ต.อ.อิทธิเชษฐ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ใช้สำหรับเก็บเครื่องปรับอากาศ มีโตะสนุกเกอร์ โตะบิลเลียด อาคารอีกหลังมีเครื่องสุชภัณฑ์ หลังจากนี้จะให้ฝ่ายสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดก่อนติดตามตัวเจ้าของมาสอบสวนและดำเนินการตามกฎหมายยืนยันว่าตำรวจ

ทำงานเร็วพอสมควร เพราะหลังเป็นข่าวช่วงเย็นวานนี้ ตำรวจ สน.ฉลองกรุง และ สน.จรเข้มน้อย ได้ได้ตรวจสอบภาพตลอดทั้งคืน ก่อนนำหมายเข้าตรวจค้นได้ดังกล่าว ทั้งนี้พบว่ารถกระบะคันที่ขนโต๊ะมา มีลักษณะปิดทึบ ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นป้อนพนันเสีย ส.ตามข่าวลือหรือไม่

ตร.รถไฟคุมเข้มคนไร้ที่พึ่ง

ขณะที่ช่วงค่ำวานนี้ พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ ผบ.ท.รฟ. นำกำลัง พร้อม พล.ต.อ.สุรศักดิ์ ลิทธิใหญ่ ผกก.1บ.ท.รฟ.สำนักเทศกิจและสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนไร้ที่พึ่ง ไร้บ้าน และผู้ประสบปัญหาทางสังคมเข้ารับกรู่มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตรวมทั้งสำรวจกลุ่มเป้าหมาย แจกแผ่นพับ และหน้ากากอนามัย ที่บริเวณอาคารผู้โดยสารสถานีรถไฟหัวลำโพง สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) หัวลำโพง บริเวณลานจอดรถและโคยรอบคลองหัวลำโพง เพื่อให้คำแนะนำควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

देंงนอก.ป่าโมก-เมืองชุมพร

มีรายงานว่า นายจักรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งย้าย น.ส.เบญจวรรณ พิกแก้ว นายอำเภอป่าโมก จ.อ่างทอง ให้มาช่วยราชการกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มาจากสนามไก่อชนพื้นเมืองอินเดอร์ อ.ป่าโมกในพื้นที่ที่กำกับดูแลเป็นจำนวนมาก ซึ่งล่าสุดมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 74 ราย ขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยยังมีคำสั่งย้าย นายภัทร วัฒนกลาง นายอำเภอเมืองชุมพรให้ไปช่วยราชการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยกรมการปกครอง โดยมีสาเหตุจากกรณีป้อนไก่อชนในพื้นที่ด้วยเช่นกัน

□ อ่านต่อหน้า 12

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 12)

หมอลงกษณ์ □ ต่อจากหน้า 11

เด็งซ่า ผบก.ตราด-จันทบุรี

ช่วงค่ำวันเดียวกัน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามคำสั่ง ตร.ที่ 7/2564 และคำสั่ง ตร.ที่ 8/2564 ให้ พล.ต.ต.เสถียร บุญคำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด และ พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชั้น 20 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ พล.ต.ต.เสถียร และ พล.ต.ต.สุวิชาญ ถูกคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 เพื่อเปิดทางให้ตรวจสอบเรื่องปล่อยปลละละเลยให้มีการลักลอบเล่นการพนันทำให้เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19

ชลบุรีแห่ขอใบอนุญาต

ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอศรีราชา

จ.ชลบุรี มีประชาชนเป็นจำนวนมากเดินทางมาขอใบอนุญาตในการเดินทาง คิวยาวเหยียดเพื่อขอใบอนุญาตในการเดินทางข้ามจังหวัดตามคำสั่งเข้มงวดให้ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสมุทรสาคร ต้องมีใบอนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยบริการตลอด 24 ชม. ท่ามกลางความวุ่นวาย เนื่องจากผู้มาขอใบอนุญาตยังไม่เข้าใจขั้นตอนในการขอจึงทำให้เกิดการล่าช้าขึ้น ท่ามกลางการวิตกกังวลว่า เมื่อประชาชนมารวมตัวกันจำนวนมากเกรงจะเกิดโรคระบาดเช่นเดียวกับที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี ประชาชนที่จะเดินทางออกนอกจ.ชลบุรี กว่า 300 คน มายืนเข้าแถวรอเพื่อขอเอกสารการเดินทางข้ามจังหวัดเช่นกันบางคนมายืนรอนานประมาณ 2 ชม. ประชาชนยังได้เสนอแนะให้ใช้ระบบออนไลน์หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรองเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และเกรงว่าหากมาต่อคิวเช่นนี้เสี่ยงการระบาดได้ ไม่ประกาศคำสั่งและให้มีผลบังคับใช้ทันที ทำให้คนทำมาหากินตั้งตัวไม่ทัน

ระยองแน่นไปทุกอำเภอ

ส่วนที่ว่าการอำเภอเมือง ระยอง มี

ประชาชนแห่มาเข้าคิวขอใบอนุญาตเดินทางข้ามจังหวัดกันจำนวนมาก จนเกิดความโกลาหลเพราะทางเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างเตรียมเอกสาร กระทั่งได้จัดให้ศาลาประชาคมอำเภอเมืองระยอง เป็นสถานที่ให้ประชาชนมาขอใบอนุญาต นายทพพล ลำพลปลัดอำเภอเมืองระยอง กล่าวไว้สำหรับประชาชนที่ต้องการขอใบอนุญาต อนุมัติแล้วอยู่อำเภอไหนก็ให้ไปขอ ณ ที่ว่าการอำเภอนั้น โดยขั้นตอนการขออนุญาต ให้ผู้ขอเตรียมบัตรประชาชน มาตรการร้องเพื่อแจ้งวัดพุทธประสงค์ และสถานที่ปลายทาง หากมีความจำเป็นก็จะออกให้กับทุกคนโดยการขออนุญาตหนึ่งครั้งจะใช้ได้ภายใน 5-7 วัน ตามความจำเป็น สำหรับอีก 7 อำเภอของจังหวัดระยอง ก็มีประชาชนแห่กันมาเข้าคิวกันแต่เช้าจนแน่นที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง เพื่อขออนุญาตเดินทางเช่นกัน

ป่วยไม่หยุดพุ่งอีก 13 ราย

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง กล่าวไว้ จ.ระยองมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 13 ราย มีชาวญี่ปุ่นทำงานใน จ.ระยอง รวมอยู่ด้วย 1 ราย ติดจากผู้ใกล้ชิด อาการไม่รุนแรง ทำให้ขณะนี้มียอดสะสมรวมทั้งหมด 485 รายและ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 12)

เป็นการคิดเช็ครบทั้ง 8 อำเภอแล้ว หลังพบที่ อ.วังจันทร์ มีผู้ติดเชื้อด้วย 1 ราย

ลงทะเบียนศูนย์ดำรงธรรม

ที่ศูนย์ดำรงธรรมจันทบุรี ประชาชนตลอดจนข้าราชการเดินทางมาขึ้นเอกสารและแสดงเหตุผลความจำเป็นในการขอรับหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งในวันนี้จังหวัดจันทบุรีได้เปิดให้บริการอำนวยความสะดวก โดย นายอภิชาติ โพธิ์บาทะ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจันทบุรี นำเจ้าหน้าที่ให้บริการเป็นการบริการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ขณะที่บรรยากาศด้านตรวจป้องกันแพร่เชื้อโควิด-19 ทั้ง 3 จุดหลักระหว่างเมืองที่จะเข้าจันทบุรีและจุดย่อยช่องทางเชื่อมอำเภอรอยต่อระหว่างเมืองมีปริมาณรถสัญจรไปมาเข้า-ออกคลคลงกว่าร้อยละ 60 โดยการตั้งด่านเป็นการบูรณาการหน่วยงานปกครองทหาร ตำรวจ อสม. ท้องถิ่นท้องที่ทุกภาคส่วนร่วมกันในการตรวจคัดกรองสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ที่ว่ากรอำเภอเมืองสมุทรสาคร ในเช้าวันแรกนี้มีประชาชนจำนวนมากมารอขอทำหนังสือจนเรียกได้ว่าแทบจะล้นอำเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่ง นายณัฐภัทร เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ระบุว่า การขอหนังสืออนุญาตออกนอกจังหวัดสมุทรสาครเบื้องต้นวางมาตรการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ผู้ประกอบการ จะมีแบบฟอร์มให้กรอก 2. สำหรับข้าราชการและพนักงานบริษัทที่จะต้องเดินทางไปออกนอกจังหวัดเพื่อไปทำงานประจำทุกวันทางหน่วยงานต้นสังกัด สามารถออกหนังสือรับรองได้โดยจะออกคำสั่งครอบคลุมไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค. และ 3. สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ต้องเดินทางไปธุระเป็นครั้งคราวก็ให้แจ้งความจำเป็นที่จะต้องไป สถานที่ และเวลาเดินทางไปกลับซึ่งในส่วนประชาชนที่จะเดินทางเป็นครั้งคราวนั้นทางฝ่ายปกครองได้มอบอำนาจให้กับทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือเทศบาล อบต. สามารถออกหนังสืออนุญาตนี้ได้โดยไม่ต้องมาที่ที่ว่าการอำเภอ เพื่อลดการแออัด แต่ข้อมูลทุกอย่างต้องส่งมาให้ที่ว่าการอำเภอเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน

ที่ จ.ลพบุรี สาธารณสุขจังหวัด รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 49 ปี อาศัยที่ ต.บ้านเบิก อ.ท่าเรือ ทำงานที่โรงงานทรีทรีพี อ.จะเข้ อ.ไทรโยจ.อ่างทอง เดินทางไปที่สนามชนไก่ลำท่าแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง ในวันที่ 27 ธ.ค.63 จากนั้นไปทำงานและใช้ชีวิตใน ต.บ้านเบิก กระทั่งมีการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก กรณีสนามชนไก่ ตามประกาศของ สสจ.ลพบุรี จึงเดินทางไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.ป่าโมก จ.อ่างทอง และกลับมากักตัวเองที่บ้านพัก เมื่อผลพบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่ รพ.พระนารายณ์มหาราช และ สสจ.ลพบุรี ได้สั่งการที่มควบคุมโรคติดต่อ.ท่าเรือ ดำเนินการควบคุมโรคพื้นที่ ขณะที่บริเวณตลาดกกโก ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำความสะอาดตลาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วพื้นที่ตลาดเพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน ในส่วนของเทศบาลเมืองลพบุรี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นำคณะสำรวจตลาดบริเวณถนนสายต่าง ๆ ในตัวเมือง รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยว และจุดที่มีฝูงลิงออกมาอาศัย ซึ่งเป็นการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

สุพรรณฯ 11 ก่อเจ๊งอีก 1 คน

ที่ จ.สุพรรณบุรี นายสรชัช สุจิตต์ ส.ส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา โฉมใหม่ในเฟซบุ๊กส่วนตัว พบผู้ป่วยที่ตรวจและมียืนยันอีก 1 ราย เป็นรายที่ 14 ซึ่งอยู่ในต้นตอเดียวกับบ่อนไก่ที่ อ.บางปลาม้า ซึ่งผู้ป่วยรายดังกล่าวอยู่ในช่วงกักตัว ที่โรงแรมกีฬาสุพรรณบุรี โดยผู้ป่วยรายนี้เป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะของ อบต.ทบทเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี ซึ่งขณะนี้ดำเนินการปิดสำนักงาน อบต.ทบทเหล็ก 3-4 วันเพื่อทำความสะอาด และจะนำเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ใน อบต.ทบทเหล็ก มาตรวจหาเชื้อทั้งหมด

ลุยค้น 7 เป้าหมายสังฆะฯ

ที่จุดตรวจร่วมน้ำเก็ก ถนนสายสังฆะบุรี-ด่านเจดีย์สามองค์ หมู่ 8 ต.หนองลู อ.สังฆะบุรี จ.กาญจนบุรี พล.ต.ต.นพสิทธิ์ พูลสวัสดิ์ ผบก.สส.บข.ภ.7 นำกำลังตำรวจ และทหาร พร้อม นายอัครวิริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมปฏิบัติการฟ้าสว่างที่สังฆะบุรี นำหมายค้นศาลจังหวัดทองผาภูมิ เข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมาย 7 แห่ง ที่

ต้องสงสัยว่าเป็นขบวนการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมือง ในพื้นที่บ้านสะเนบอง ต.ไผ่ไร่ ชุมชนบ้านวังกะ และบ้านไหล่น้ำ ต.หนองลู อ.สังฆะบุรี ไม่มีเอกสารได้ 4 คน ต่อมา พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อม พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผบ.ภ.7 เดินทางมายัง สภ.สังฆะบุรี ก่อนเข้าซักถามข้อมูลจาก น.ส.กรนิภา (สงวนนามสกุล)

ขบวนการขนแรงงานชาวเมียนมา หากพบวามกระทำผิดผิด ต้องถูกดำเนินคดีต่อไป

วันวิ.เจ. 6 แสนล้าน

นายวิเชียร แก้วสมบัติ ผู้ช่วยผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย กล่าวว่า ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการที่ไวรัสโคโรนาระบาดรอบสองไว้ใน 3 กรณีคือ กรณีฐาน (คุมสถานการณ์ได้ภายใน 1 เดือน ใช้ชอฟอร์ด ล็อกดาวน์) คาดจีดีพีปี 2564 จะโตได้ 2.2% อัตราว่างงานอยู่ที่ 1.71% หนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีอยู่ที่ 85% ความสูญเสียทางเศรษฐกิจราว 100,000-200,000 ล้านบาท กรณีที่แย่กว่า (คุมได้ภายใน 2 เดือน ใช้ชอฟอร์ด ล็อกดาวน์ 1 เดือน+ฮาร์ด ล็อกดาวน์ 1 เดือน) คาดจีดีพีปี 2564 จะโตได้ 0.9% อัตราการว่างงานอยู่ที่ 1.76% หนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีอยู่ที่ 86.1% ความสูญเสียทางเศรษฐกิจราว 200,000-400,000 ล้านบาท ส่วนกรณีแย่มากที่สุด (คุมได้ภายใน 3 เดือน ใช้ชอฟอร์ด ล็อกดาวน์ 1 เดือน-ฮาร์ด ล็อกดาวน์ 2 เดือน) คาดจีดีพีปี 2564 จะติดลบ 0.3% อัตราการว่างงานอยู่ที่ 1.81% หนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีอยู่ที่ 87.2% ความสูญเสียทางเศรษฐกิจราว 300,000-600,000 ล้านบาท

ออมสินพักหนี้ 3-6 เดือน

นายวิทัย รัตนากร ผอ.ธนาคารออมสิน กล่าวว่าธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่สีแดงทั้ง 28 จังหวัด ที่มีอยู่กว่า 1.9 ล้านราย วงเงินสินเชื่อกว่า 6.7 แสนล้านบาท โดยจะให้พักชำระเงินต้นไว้ก่อนจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับความหนักเบาของผลกระทบมีระยะเวลา 3-6 เดือนเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.นี้เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1